



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้า ๑

ไทย 13 วันแล้ว ไม่คิด 'โควิด'

**แต่รับจากนอกอีก 8
ทกลองวัคซีนมีลุ้น
คืบหน้าทั้งสิง-หนุ**

ลุ่นต่อ ไทยไร้ผู้ติดเชื้อในประเทศต่อเนื่อง
13 วัน แม้ยังพบผู้ติดเชื้อรายวัน โดยล่าสุด
เจออีก 8 ราย แต่ล้วนอยู่ในกลุ่มที่เดินทาง
กลับจากต่างประเทศ ขณะที่ ★ มีต่อหน้า 6



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๖)

ไทย 13 วันแล้ว ☆ ต่อกจากหน้า 1
 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ แจงความคืบหน้าการทดลอง
 วัคซีนโควิด-19 “ชนิด mRNA” ในลิง 12 ม.ย.นี้
 รัฐบาลจะเลือก หากมีภูมิคุ้มกันตาม อยุ่ฉีดเข็มสองต่อ
 ถ้ากระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดี เหมือนโคสทดลองในคน ด้าน
 กรมวิทย์ก็มีข่าวดี ทดลองวัคซีนต้นแบบด้วยวิธี PRNT
 ในหนูได้ผลดี ขนาดเข็มเจือจาง 500 เท่ายังฆ่าเชื้อไวรัส
 ถึงครึ่งหนึ่ง ส่วนจีนไปเป้าประกาศยักวัคซีนโควิด-19
 เป็นสินค้าสาธารณะทันที หากทดสอบพบพร้อมใช้งาน
 ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
 โควโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในไทย ที่ทำมาตลอด
 5 เดือน นับตั้งแต่เจอผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อต้น ม.ค. ที่
 ผ่านมา ทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆ โดยไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศ
 ต่อเนื่องมาเกือบสองสัปดาห์ พร้อมกับเริ่มมีความ
 คืบหน้าการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

★ ไทยไร้ติดเชื้อในประเทศ 13 วัน
 เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. เวลา 11.30 น. ที่กระทรวง
 สาธารณสุข (สธ.) พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้
 ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
 ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย
 แถลงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย
 ว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 8 ราย ทั้งหมดเดินทาง
 กลับจากต่างประเทศ เข้าพักในสถานที่รัฐจัดไว้ให้
 ขณะที่ผู้ติดเชื้อภายในประเทศ 0 รายต่อเนื่องเป็น
 วันที่ 13 จากภาวะความเครียดก็เริ่มเปลี่ยนเป็นรอยยิ้ม
 เด็กๆ บนใบหน้าของพวกเขาในวันนี้ได้ต้องขอบคุณ
 ทุกๆความร่วมมือของประชาชน ทั้งนี้ ภาพรวม
 ของไทยมีผู้ป่วยยืนยันสะสมมีจำนวน 3,112 ราย
 แยกเป็นติดเชื้อในประเทศ 2,444 ราย เดินทางมาจาก
 ต่างประเทศ 668 ราย สถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดไว้ให้
 175 ราย มีผู้ป่วยรักษาหายเพิ่มขึ้น 1 ราย รวมรักษา
 หายแล้ว 2,972 ยังรักษาตัวในโรงพยาบาล 82 ราย
 และไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น ยังคงยอดเดิมที่ 58 ราย
 โดยประเทศไทยมีผู้ติดเชื้ออยู่อันดับที่ 81 ของโลก

★ 8 ผู้ติดเชื้อใหม่มาจาก คปท.
 พญ.พรรณประภา กล่าวอีกว่า ผู้ติดเชื้อ 8 ราย
 เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้าสถานที่
 ที่รัฐจัดไว้ให้ โดยเป็นผู้กลับจากสหรัฐอเมริกา 5 ราย
 เดินทางมาถึงไทยวันที่ 2 มิ.ย. ทุกราย
 เคยได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่สหรัฐอเมริกา
 อเมริกาแล้ว ผลไม่พบเชื้อ กลับมาประเทศไทย
 ตรวจพบเชื้อทุกราย ไม่มีอาการ เข้ารับการรักษา
 โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ โดยรายที่เป็นพนักงาน
 บริษัท หญิง อายุ 38 ปี รายที่ 2 นักท่องเที่ยวชาย
 อายุ 37 ปี รายที่ 3 พนักงานสปา หญิง อายุ 38 ปี
 รายที่ 4 พนักงานนวด หญิง อายุ 28 ปี รายที่ 5
 พนักงานขายอาหาร หญิง อายุ 24 ปี ขณะที่ผู้ป่วย
 รายที่ 6-7 กลับมาจากประเทศคูเวต เป็นชาย อายุ
 46 และ 37 ปี อาชีพรับจ้าง เดินทางถึงไทยวันที่
 24 พ.ค. ตรวจวันที่ 27 พ.ค. ผลไม่พบเชื้อ ตรวจ
 วันที่ 6 มิ.ย. ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ เข้ารับการรักษา
 ที่โรงพยาบาลใน จ.สมุทรปราการ ส่วนผู้ป่วยรายที่
 8 เดินทางมาจากประเทศอินเดีย เป็นชาย อายุ 52
 ปี เดินทางถึงไทยวันที่ 5 มิ.ย. จากการคัดกรองที่
 สนามบิน พบว่ามีอาการไข้และไอ เข้ารับการรักษา
 โรงพยาบาลใน จ.สมุทรปราการ

★ 12 มิ.ย. รัฐบาลเลือกคลึงทดลอง
 ส่วนความคืบหน้างานวิจัย “วัคซีนชนิด mRNA”
 ที่ศูนย์วัคซีนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักงาน
 การวิจัยแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวง
 การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้
 ทนสนับสนุนทดลองฉีดวัคซีนโควิด-19 ในลิงไป
 เมื่อวันที่ 23 พ.ค. ที่ผ่านมา นั้นพบเกียรติรักษาผู้ร่วม
 ผอ.พัฒนาวัคซีนโควิด-19 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
 เปิดเผยว่าขณะนี้ได้จะเลือกคลึงจำนวน 18 ตัว
 ที่ได้รับวัคซีน เพื่อตรวจหาหาระดับภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ
 โควิด-19 แล้ว จากนั้นประมาณกลางสัปดาห์นี้หรือ
 ไม่เกินวันที่ 12 มิ.ย. จะทราบผลการจะเลือกว่า
 วัคซีนที่ฉีดเข้าไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันหรือไม่เลือกไป



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๖)

จับกับโปรตีนของเชื้อหรือไม่ เพื่อยับยั้งการเข้าสู่เซลล์ในร่างกาย เป็นต้น ถ้าผลการเจาะเลือดออกมาดี มีภูมิคุ้มกันเป็นบวก จะฉีดต่อในเข็มที่สองในอีก 1 สัปดาห์ถัดไป และจะทราบผลเข็มที่สองประมาณวันที่ 23 มิ.ย.นี้

★ เข็มสองหากดีส่งผลิตหมิ่น โดส

ผอ.พัฒนาวัคซีนโควิด-19 กล่าวอีกว่า การทดลองวัคซีนต้องสั้น ถ้าผลออกมาไม่ดี ก็ต้องปรับสูตรกันใหม่ ใช้เวลาประมาณ 1 เดือนจากนี้ แต่ปกติการเจาะเลือดทุกสองสัปดาห์ปกติแล้วจะมีผลเป็นบวกตั้งแต่สัปดาห์ที่สี่หรือหก อย่างไรก็ตาม ต้องมองเป็นบวกไว้ก่อน ถ้าได้ผลกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีก็จะมีประสิทธิผลไปยังโรงงานผลิตวัคซีนเพื่อผลิตประมาณ 1 หมิ่น โดสประมาณเดือน ต.ค.นี้ จากนั้นจะนำมาทดสอบในอาสาสมัครคนต่อไป

★ เผยผลวัคซีนต้นแบบในหนู

นอกจากนี้ นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยถึงการวิจัยพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ในประเทศ ว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันชีววัตถุ ได้ช่วยตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันในหนูที่ได้รับวัคซีนต้นแบบ โดยวิธี plaque reduction neutralization test (PRNT) ซึ่งต้องทดสอบโดยใช้เชื้อไวรัสโควิด-19 ภายใต้อุณหภูมิ

ปกติกักทางชีวภาพระดับ 8 การทดลอง โดยนำซีรัมจากเลือดหนูที่ได้รับวัคซีนต้นแบบมาเจือจางที่ระดับต่างๆกัน จากนั้นนำมาผสมกับไวรัสโควิด-19 ก่อนนำไปใส่ลงในเซลล์แล้วนำไปบ่มในอุณหภูมิที่เหมาะสมนาน 6 วัน จากนั้นนำไปย้อมสีและตรวจนับจำนวนไวรัสถ้าซีรัมในเลือดไม่มีภูมิคุ้มกัน เซลล์ก็จะติดเชื้อ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าซีรัมในเลือดมีภูมิคุ้มกันสามารถป้องกันเชื้อไวรัสที่อยู่ในเซลล์ที่มีการติดเชื้อจะลดลงอย่างน้อย 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งภูมิคุ้มกันที่ "ไม่" สามารถระบุได้แน่ชัดว่าสามารถป้องกันโรคได้หรือไม่ เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนและยอมรับ

★ ซีรัมเจือจาง 500 เท่ายังฆ่าเชื้อได้

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวเพิ่มเติมว่า การดูภูมิคุ้มกันขึ้นหรือไม่ขึ้นนั้น สามารถดูได้จากการเจือจางซีรัม ถ้าเจือจางมากและพบการทำลายเชื้อไวรัสโดยภูมิคุ้มกัน ในซีรัมลดลง 500 เปอร์เซ็นต์ แสดงว่ามีภูมิคุ้มกันสูงในหนู ซึ่งวัคซีนต้นแบบของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ส่งมาให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจพบว่าสามารถเจือจางซีรัมไปถึง 500 เท่า ยังสามารถทำลายเชื้อไวรัสได้ แสดงว่าในซีรัมหนูมีภูมิคุ้มกันสูงต่อไวรัสโควิด-19 ขึ้นตอนต่อไปวัคซีนต้นแบบนี้จะนำไปทดลองในลิงและในคนต่อไป

★ คาดเดายากใช้วัคซีนได้เมื่อใด

"ส่วนการจะได้ใช้วัคซีนเมื่อไหร่ นั้น เป็นเรื่องของอนาคตยังไม่สามารถตอบได้ บางประเทศรายงานเร็วที่สุดตั้งแต่ปี 2564 บางประเทศรายงานปลายปี 2564 จึงการวิจัยพัฒนาวัคซีนไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ละขั้นตอนต้องทดสอบในลิงมีชีวิต ทำให้ผลที่ได้มีความแปรปรวนของการทดสอบ จึงคาดการณ์ได้ยากว่าวัคซีนที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยและมีประสิทธิผลนั้น จะสำเร็จได้เมื่อใด อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าประเทศไทยมีศักยภาพทั้งบุคลากรและเทคโนโลยีที่ไม่ได้เป็นรองนานาชาติมากนัก โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภาคอุดมศึกษาต่างๆมีความพร้อมเพียงแต่เราไม่สามารถดำเนินการเพียงหน่วยงานเดียวได้อย่างครบวงจร จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกันในหลายภาคส่วนเพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาและผลิตวัคซีนโควิด-19 จนประสบความสำเร็จได้" นายแพทย์โอภาสกล่าว

★ ยะลาตรวจเชื้อ 47 ผู้กักตัว

สำหรับสถานการณ์ทั่วประเทศที่ศูนย์วิจัยแผ่นดิน ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา สถานที่กักตัวเฝ้าสังเกตอาการของผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซียและพื้นที่เสี่ยง มีผู้ถูกกักตัวในศูนย์ 47 คน นายอาแซ กาเซ็ง สาธารณสุขอำเภอยะหา นำคณะ

☆ มีต่อหน้า 11



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

ไทย 18 วันแล้ว ☆ ต่อจากหน้า 8
 ปฏิบัติการ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ แพทย์พยาบาล พ.ต.ต.ประจักษ์พรพราย ณะหาเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ปะแต และ อสม. ไปเก็บสารคัดหลั่งในโพรงจมูกของผู้ถูกกักตัวทั้ง 47 คน เพื่อส่งไปตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ด้านนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผวจ.ยะลา เรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องถึงสถานการณัการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ล่าสุดไม่มีรายงานผู้ป่วยเพิ่มเติมต่อกัน มาแล้ว 27 วัน สรุปผู้ป่วยสะสม 188 ราย รักษาหาย 181 ราย และเสียชีวิต 2 ราย

★ ฝรั่งเศสเพิ่มค่าปรับทั้งหน้ากาก
 ส่วนที่ฝรั่งเศส ยอดผู้ติดเชื้อรวมเพิ่มเป็น 153,634 คน เสียชีวิตรวม 29,142 คน ขณะที่ นายบรูโน่ ปอร์ซิง เปิดเผยว่า รัฐบาลได้ตัดสินใจเพิ่ม ค่าปรับเรื่องการทิ้งขยะในที่สาธารณะ หลังพบว่า ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการทิ้งหน้ากากอนามัยแบบใช้ครั้งเดียว ตามถนนหนทางกันเต็ม ไปหมดจนกลายเป็นภาพที่ไม่น่าดู โดยค่าปรับจะ เพิ่มจาก 68 ยูโร หรือราว 2,400 บาท กลายเป็น 135 ยูโร หรือประมาณ 4,800 บาท และไม่ใช้ การปรับเรื่องทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างเดียว anymore ไปถึงลงมือและขยะอื่นๆด้วย

★ โสมขาวเชื้อลามเกิน 50 ต่อวัน
 วันเดียวกัน ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค เกาหลีใต้ (KCDC) รายงานการตรวจพบผู้ติดเชื้อ รายใหม่ 57 คน ถือเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน ที่พบผู้ติดเชื้อ ในประเทศมากกว่า 50 คน พร้อมระบุว่ายอด ผู้ติดเชื้อรวมในประเทศอยู่ที่ 11,776 คน เสียชีวิต 273 คน จากจำนวนผู้ติดเชื้อดังกล่าว รักษาหายแล้ว 10,552 คน อยู่ระหว่างรับการรักษา 951 คน และ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่ตรวจพบตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา นั้น พบว่ามีความเชื่อมโยงกับเหตุแพร่ระบาดระลอกใหม่ ในย่านสถานบันเทิงฮิวอน ศูนย์สังสินค้าเมือง บุษอน ไปจนถึงติดเชื้อจากการไปโบสถ์และเข้า ชื่อของในร้านค้า

★ จีนยกวัคซีนเป็นสินค้าสาธารณะ
 ที่ประเทศจีน คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จีน รายงานการตรวจพบผู้ติดเชื้อ โควิด-19 ใน ประเทศเป็นครั้งแรกในรอบ 2 สัปดาห์ ที่เกาะไหหลำ ทางภาคใต้ทั้งหมดผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศ อีก 5 คน เท่ากับว่าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 6 คน ส่วนสำนักข่าวซินหัวของจีน รายงานอ้างการเปิดเผย ของนายหวัง จื่อกั๋ง รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีว่า จีนจะทำให้วัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 เป็นสินค้าสาธารณะของโลก หากวิจัยและทดสอบ จนสำเร็จพร้อมใช้งาน

● หมอบูมบี้ฟ่อนเฟส 4 รอ สบค.สรุป
 เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 7 มิ.ย.ที่กระทรวง สาธารณสุข (สธ.) พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กล่าวว่า มาตรการผ่อนคลายเป็นระยะที่ 4 ที่จะเปิดกิจการที่มีความเสี่ยงสูง อาทิ โรงเรียน สถานที่ยุติภัยเด็ก กองถ่าย ผับบาร์ มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก เป็นสถานที่ที่ปิดถือว่ามีความเสี่ยงในการระบาดของ เชื้อได้มาก ในช่วงนี้เราต้องรอมมาตรการหลักและ มาตรการรองในการพิจารณาเปิดสถานที่เหล่านี้จาก การสรุปจาก ศบค.อีกครั้ง

● ขอไม่ประมาทการคัดย่ำกค
 ผู้ช่วยโฆษก ศบค.กล่าวต่อว่า แม้ว่าประเทศไทย จะไม่มีผู้ติดเชื้อของประชาชนภายในประเทศติดต่อกันมา 18 วันแล้ว จากหลักการทางระบาดวิทยาและ การสอบสวนโรค ระยะฟักตัวของโรคโควิด-19 อยู่ที่ 14 วัน แต่ระยะที่มีความเสี่ยงต่ำที่จะมีโอกาสแพร่ ระบาดของเชื้อคือ 28 วัน ดังนั้นการไม่มีผู้ป่วยติดต่อกัน ภายในประเทศ 18 วัน ก็ยังต้องเฝ้าระวัง และให้ ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค โดยไป ในสถานที่ที่มีคนน้อย มีการสวมใส่หน้ากาก ล้างมือ บ่อยๆ และขอฝากให้ไม่ประมาท การคัดย่ำกค และไม่ให้เปิดหน้า



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้าที ๑

มาตรการเข้ม ให้วัดพระแก้วแน่น

**พิษแก้กรีกการ
สยามพารากอน
ปิดโรงหนังวัน**

ผู้ช่วยโฆษก ศบค.เตือน ถึง
ไร้ผู้ติดเชื้อในประเทศ 13 วัน
แต่อย่าประมาท ส่วนผ่อน-
คลายเฟส 4 ★ มีต่อหน้า 11



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

มาตรการเข้ม ☆ ต่อจากหน้า 1
เปิดฝักรับความเสี่ยงสูง ต้องรอ สบค.สรุป โฆษกสำนักนายกฯ เผยบ็กตู้สั่งจัดระเบียบชายหาดให้ประชาชนเลือกทำกิจกรรมได้ตามต้องการแต่ต้องไม่แออัดและปลอดภัยจากเชื้อโควิด ด้านแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศสีกัก วัดพระแก้วเปิดให้ชมวันแรก ท่ามกลางมาตรการเข้มงวดก่อนเข้าชม สั่งปิดโรงหนังพาราгон ชื่นเพล็กซ์ ๑ วัน เหตุแฟนคลับ "หยีน-วอรี" แท้กรีดหน้าโรงหนัง ไม่รักษามาตรการระยะห่าง ร.ก.ส.เผยโอนเงินเยียวยาเกษตรกรแล้ว 7.11 ล้านราย ส่วนอีก 2.14 แสนราย ให้รีบแจ้งบัญชีธนาคารด่วน คุชิต โพลชี้กันตะฝุ่นบานเหตุเพราะ โควิด ขอภาครรัฐช่วยเรื่องการจ้างงาน

หลังรัฐบาลประกาศผ่อนปรนกิจการกิจกรรมเป็นเฟสที่ ๑ ตามมาตรการสกัดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมทั้งปรับเวลาเคอร์ฟิวเป็น 5 ทุ่ม ถึงตี ๑ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. โดยมีแนวโน้มผ่อนคลายไปเรื่อยๆ ดูจากยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ละวันลดลงเรื่อยๆ และมีตัวเลขตัวเดียว จนมีแนวคิดถึงการยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในเฟส 4 หากสถานการณ์ดีขึ้น แต่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ สบค. ยังออกเตือนเป็นระยะการคอยย้ำตัก ให้กิจกรรมแต่ละชนิดที่ได้รับการผ่อนปรนเข้มขึ้นเรื่องการใช้อย่างมาตรการสูงสุดในการสกัดเชื้อโรค โดยเฉพาะการใช้แพลตฟอร์ม และ โทลด์แอปพลิเคชัน "ไทยชนะ" เช็กอินเช็กเอาท์ตามห้างร้านสถานที่เพื่อประโยชน์การสืบสวนติดตามโรค แต่ยังไม่ปรากฏภาพการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยไม่สนใจมาตรการเว้นระยะ ไม่ว่าจะเป็นที่ชายหาดบางแสน หรือการเปิดตัวศิลปินในห้างสรรพสินค้าตามที่เสนอข่าวไปนั้น

● หมอหนุ่มชี้ผ่อนเฟส 4 รอ สบค.สรุป
เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 7 มิ.ย.ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พญ.พรพรรณฤใชญา ยงศ์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สบค.) กล่าวว่า มาตรการผ่อนคลายเป็นระยะที่ 4 ที่จะเปิดกิจการที่มีความเสี่ยงสูง อาทิ โรงเรียน สถานที่รับเลี้ยงเด็ก กองถ่าย ฝักรับ มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก เป็นสถานที่ปิด ถือว่ามีความเสี่ยงในการระบาดของเชื้อได้มาก ในช่วงนี้เราต้องรอมมาตรการหลักและมาตรการรองในการพิจารณาเปิดสถานที่เหล่านี้จากการสรุปจาก สบค.อีกครั้ง

อาหารให้มีร้านหรือขายอาหารได้ พร้อมจัดให้มีพื้นที่ที่ประชาชนปูเสื่อ หรือนำเก้าอี้เล็กมาตั้งรับประทานอาหารกันเองในครอบครัว รวมทั้งพื้นที่สำหรับเล่นกีฬาชายหาด กีฬาทางน้ำ ทางเรือ

● ผ่าคนค้าขายเรียนรู้ New Normal
นางนฤมลกล่าวต่อว่า ทั้งหมดนี้ต้องเน้นถึงความปลอดภัยไม่ให้รบกวนกัน รวมทั้งจำกัดจำนวนผู้เข้ามาท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ชายหาดตั้งแต่บริเวณภายนอกควบคุมการจราจร หากพบเห็นว่าชายหาดบริเวณดังกล่าวคับแค้นหรือหนาแน่นไปให้พิจารณาใช้ชายหาดอื่นๆ ใกล้เคียงได้ โดยต้องมีมาตรการเช่นเดียวกัน พร้อมกันนี้นายกฯยังขอให้กระทรวงมหาดไทย การท่องเที่ยวและองค์กรปกครองท้องถิ่น รวมถึงผู้ประกอบการช่วยกันดูแลบริหารจัดการขยะ โดยรอบบริเวณดังกล่าวด้วย ยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ห้ามการทำกิจกรรมใดๆ แต่ฝากให้พ่อค้าแม่ค้าคนขายของเรียนรู้ ปรับตัว นำเสนอรูปแบบบริการตาม "ชีวิตรวิถีใหม่" หรือ New Normal

● ผบช.ทท.ตรวจชายหาดบางแสน
ที่ชายหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี ยังคงมีนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางมาเที่ยวต่อเนื่องในช่วงวันหยุด พ.ล.ต.น.ช.ช.ช. ภูมิภาคตรวจผบช.ทท. นำคณะตำรวจท่องเที่ยวลงตรวจพื้นที่แจกสติกเกอร์เตือนตัว เตือนใจ ป้องกันโควิด-19 พร้อมเดินประชาสัมพันธ์และแจกหน้ากากอนามัยให้พ่อค้าแม่ค้าและนักท่องเที่ยว พ.ล.ต.น.ช.ช.ช.กล่าวว่า วันนี้มีแม่ค้าและนักท่องเที่ยวในกาใช้ชีวิตรประจำวันให้ป้องกันรักษาระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ และสวมผ้าปิดจมูกเพื่อป้องกันโรคจะได้ห่างไกลจากโควิด-19 และเที่ยวให้สนุก ด้านนายฉกรรจ์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข เผยว่าการจราจรถนนสายหลักรอบนอกยังคงล่องตัว เน้นย้ำนักท่องเที่ยวต้องเข้มงวดสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคนหากไม่ใส่หน้ากากอนามัย

● ขอไม่ประมาทการรอดยัก
ผู้ช่วยโฆษก สบค.กล่าวว่า แม้ว่าประเทศไทยจะไม่มีผู้ติดเชื้อของประชาชนภายในประเทศติดต่อกันมา 18 วันแล้ว จากหลักการทางระบาดวิทยาและการสอบสวนโรค ระยะฟักตัวของโรคโควิด-19 อยู่ที่ 14 วัน แต่ระยะที่มีความเสี่ยงต่ำที่จะมีโอกาสแพร่ระบาดของเชื้อคือ 28 วัน ดังนั้นการไม่มีผู้ติดเชื้อภายในประเทศ 18 วัน ก็ยังต้องเฝ้าระวัง และให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค โดยไปในสถานที่ที่มีคนน้อย มีการสวมใส่หน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ และขอฝากให้ไม่ประมาท การรอดยักและไม่เปิดหน้า

● นายกฯสั่งจัดระเบียบชายหาด
ขณะที่นางนฤมล ภิญ โยสินรัตน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีสั่งการให้มีการจัดระเบียบชายหาดใหม่และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเลือกทำกิจกรรมได้ตามต้องการ แต่ต้องไม่เกิดความแออัด และปลอดภัยจากการแพร่หรือปรับเชื้อโควิด-19 โดยจัดระเบียบพื้นที่ให้ชัดเจนมีโซนสำหรับประชาชนพักผ่อนรับประทาน

อาหารให้มีร้านหรือขายอาหารได้ พร้อมจัดให้มีพื้นที่ที่ประชาชนปูเสื่อ หรือนำเก้าอี้เล็กมาตั้งรับประทานอาหารกันเองในครอบครัว รวมทั้งพื้นที่สำหรับเล่นกีฬาชายหาด กีฬาทางน้ำ ทางเรือ



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้าที ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

จะไม่สามารถลงพื้นที่ชายภาคใต้

● **ล่องแพหนองหวายคลายร้อน**

ส่วนบรรยากาศการท่องเที่ยวตามภูมิภาคต่างๆ ในช่วงวันหยุดหลังคลายล็อกเฟส ๓ ที่ จ.นครพนม แหล่งท่องเที่ยวอันขึ้นทางธรรมชาติหนองหวาย ด.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนสัมผัสธรรมชาติชมมนูสถานและเล่นน้ำคลายร้อนเหมือนคลายผู้โควิด-19 ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่กลับมามีรายได้อีกครั้ง หลังจากต้องปิดบริการมานานหลายเดือน กลุ่มผู้ล่องแพยังคงมาตรวจราชการเข้ม ทั้งคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ จำกัดจำนวนคนลงแพไม่เกิน 10 คน จดจำนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จัดเชื้อชีพให้ทุกคน และมีเรือลาดตระเวนดูแลทั้งวัน นายเจริญ ชิดศักดิ์ อายุ 60 ปี ประธานกลุ่มล่องแพหนองหวาย กล่าวว่า หนองหวายเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติเดิมชาวบ้านใช้ทำการเกษตร มีเนื้อที่กว่า 100 ไร่ เชื่อมกับสายน้ำเก่าก่อนไหลลงน้ำโขงภายหลังได้รับการพัฒนาตลอดทำให้มีน้ำเก็บกัก ก่อนที่ชาวบ้านจะพัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อให้มีรายได้ตลอดปี

● **เที่ยวชมปราสาทหินพิมายคลิกคลิก**

เช่นเดียวกับที่อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา นักท่องเที่ยวแห่เที่ยวชมปราสาทหินพิมายกันอย่างคึกคัก เจ้าหน้าที่มีมาตรการตรวจคัดกรองเข้ม ให้สวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิ ถ้าวัดด้วยเจลแอลกอฮอล์สูงซึ่งที่อยู่พร้อมเบอร์โทร. หรือสแกนคิวอาร์โค้ด และวันระหว่ง นายสมเดช สีลาภ โนนธรรม หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย กล่าวว่าหลังจากมีประกาศปลดล็อกเฟส ๓ ให้สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งเปิดได้ อุทยานประวัติศาสตร์พิมายจึงเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมและได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เปิดให้ชมทุกวันตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น. เช่นเดียวกับที่วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อ.เมืองแพร่ วัดคู่บ้านคู่เมืองของ จ.แพร่ มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามากราบขอพรพระธาตุช่อแฮเพื่อความเป็นสิริมงคลของตัวและครอบครัว ทางวัดมีมาตรการเข้มเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

● **แห่เซลที่ "ยมทูต-เปรต" ใส่แมสก์**

ที่วัดม่วง ต.หัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ชาวบ้านพากันมากราบไหว้ขอพรพระหลวงปู่ใหญ่ วัดม่วง โดยมีสื่อสัมผัสปลายนิ้วองค์หลวงปู่พร้อมตั้งจิตอธิษฐานขอพรตามความเชื่อ นอกจากนี้ยังเดินชมรูปปั้นแดนนรกสวรรค์ได้พบ

กับรูปปั้นยมทูตและเปรตสวมใส่หน้ากากอนามัยเข้ากับขลุ่ย นอรั่มอล หลายคนถึงกับอมยิ้มพากันไปยืนถ่ายเซลที่โพสดีลงโซเชียลกันสนุกสนาน นายตรีเนตรเมธวัชภักดิ์ อายุ 76 ปี ไวยาวัจกรวัด เขียววัดม่วงเปิดให้ประชาชนไหว้พระขอพรและชมแดนนรกสวรรค์เพื่อสอนลูกหลานที่แดนนรกจะพบรูปปั้นยมทูตและเปรตจำนวนมากสวมใส่แมสก์ เป็นการสอนว่าในช่วงนี้ต้องปรับตัวในการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ทุกคนก่อนออกจากบ้านต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม และล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้องกันตัวเองจากโรคโควิด-19

● **"บิณฑ" ช่วยปางช้าง**

ส่วนที่ลานจอดรถอาคารค้าผักที่ 18 ตลาดศรีเมือง อ.เมืองราชบุรี นายนิพนธ์ ศรีธรรมวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางวีณา ศรีธรรมวงศ์ รองประธานกรรมการบริหาร ตลาดศรีเมือง และผู้ค้าในตลาดศรีเมือง ตลอดจนคาราวานรถ MG มอปปี้และผลไม้อีกจำนวน 7 คันเศษ พร้อมข้าวสารอาหารแห้งให้หน่วยบิณฑุฑูตที่ ผจญภัยกิจการพิเศษ มูลนิธิร่วมกตัญญู และคณะนำไปช่วยเหลือปางช้าง และประชาชนผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทั่วประเทศ โดยนายบิณฑุฑูตกล่าวว่า ก่อนหน้าที่มาคัดผักและผลไม้ไปบริจาคปางช้าง วันรุ่งขึ้นทราบว่าผู้บริหารตลาดและพ่อค้าแม่ค้าในตลาดอยากจะทำบุญด้วยนอกจากจะรับบริจาค ทางมูลนิธิร่วมกตัญญูจะซื้อร่วมสมทบด้วย โดยจะไปมอบที่ศูนย์กลางทิวชัยก่อนปางช้าง ไทหนีสัตว์อื่นด้วยจะมอบปางก่อนอีก 2,000 ก้อนให้ด้วย ส่วนเงินที่ได้รับบริจาคเข้ามาทางบัญชีนั้น หากได้เยอะอาจให้เงินสดแก่ปางช้างต่างๆด้วย

● **เปิดชมวัดพระแก้ววันแรกคลิกคลิก**

ที่กรุงเทพฯ วันเดียวกัน สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนทั่วไปและชาวต่างชาติเข้าเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) เป็นวันแรกหลังจากที่รัฐบาลประกาศการผ่อนปรนมาตรการในระยะที่ ๓ ปรากฏว่าตลอดวันมีประชาชนคนไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาเข้าชม และสักการะพระพุทธมณฑลรัตนปัทมการหรือพระแก้วมรกตภายในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตั้งแต่เวลา 07.30 น.อย่างต่อเนื่องโดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าชมตลอดทั้งวัน 2,700 คน

● **มาตรการเข้มงวดก่อนเข้าชม**

ทั้งนี้ ผู้เข้าชมทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัย และเดินเข้าทางประตูศิลาไสยศรีผ่าน การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล และลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะ หรือลงผ่านทะเบียนแบบฟอร์มของสำนักพระราชวัง จากนั้นเดินเข้าสู่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทางประตูเกษียณ หน้าศาลาเครื่องราชอิสริยยศ ก่อนเข้าชมต้องผ่านการล้างมือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออีกครั้งก่อนเที่ยวชมภายในวัด และหมู่ มหามณฑลเข็ยชั้นกลาง พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท และพระที่นั่งสุทไธสน์มหาปราสาท ด้านงานอัลเบนาศตรโฆว ชาวัตติกาเรียนหนึ่งในนักท่องเที่ยวที่มาร่วมชมพระบรมมหาราชวังกล่าวว่า รู้สึกดีใจที่พระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้วเปิดให้เข้าชมอีกครั้ง ขอสถานที่แห่งนี้มาก สวยงาม แม้จะเพิ่งติดตามสามีมาอยู่เมืองไทยได้เพียง 10 เดือน แต่มาเที่ยวชมความสวยงามของวัดพระแก้วหลายครั้งไม่มีเบื่อ

● **เมเจอร์เสียใจเปิดตัวยื่น-วอร์**

ส่วนกรณีการจัดไล่ใส่เปิดตัว "อิน-วอร์" 2 นักแสดงวัยรุ่น นายอินนี่ ว่อง หรืออิน อายุ 22 ปี นายวอร์ รักษ์วีรัตน์ หรือวอร์ อายุ 26 ปี ที่โรงพยาบาลพระปกเกล้า ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อค่ำวันที่ 5 มิ.ย.ที่ผ่านมา มีแฟนคลับมารวมกันจำนวนมาก และทางผู้จัดไม่ได้กำหนดระยะห่างตามกฎหมาย เป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยวันเดียวกันนี้ทางเมเจอร์ได้ออกชี้แจงว่า "ทางโรงพยาบาลพระปกเกล้าไม่เหมาะสมหลังเสร็จการถ่ายทำ และจะระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก ทางโรงพยาบาลศรีรังสิตให้ความสำคัญและเน้นย้ำ Social Distancing กับลูกค้าทุกคนด้วยความห่วงใยและเพื่อความปลอดภัยของลูกค้า"

● **พารากอนให้เมเจอร์ผู้เข้าชี้แจง**

ขณะที่บริษัทสยามทิวไรท์ผู้บริหารศูนย์การค้าสยามพารากอน ได้ชี้แจงว่า ค่ำวันที่ 5 มิ.ย. มีการใช้พื้นที่ของศูนย์บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลพระปกเกล้า ซึ่งไม่เหมาะสม ขาดการควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่ศูนย์การค้ากำหนด สยามพารากอนขอเรียนชี้แจงดังนี้ หลังจากทราบข่าวได้ประสานงานตรวจสอบข้อเท็จจริงจากทางเมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ ผู้ซึ่งรับผิดชอบในการดูแลพื้นที่ดังกล่าว ในฐานะผู้เช่า ต่อมาทางเมเจอร์ก็ปฏิบัติตามประกาศแสดงความเสียใจและขอภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

● **ปิดโรงพยาบาล 3 วัน 7-9 มิ.ย.**

ศูนย์การค้าพารากอนได้ขอความร่วมมือให้โรงพยาบาลปิดบริการเป็นเวลา 3 วันเริ่มตั้งแต่วันที่ 7-9 มิ.ย. เพื่อให้โรงพยาบาลศรีรังสิตได้ทบทวนและจัดเตรียมมาตรการในการดูแล ควบคุมความปลอดภัยและสุขอนามัยให้อยู่ในระดับที่สยามพารากอนได้ประกาศไว้เป็นมาตรการความปลอดภัย และดูแลสุขภาพอนามัยขั้นสูงสุดให้แก่ลูกค้า สยามพารากอน



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

มีความตั้งใจปฏิบัติตามมาตรการของรัฐอย่างเต็มที่ โดยยึดมั่นการดูแลความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด มาตรการต่างๆที่ได้ประกาศและปฏิบัติให้เป็นที่ยอมรับจนเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายมาตลอดกว่า 3 สัปดาห์ ศูนย์การค้าพารากอนและพนักงานทุกคนยินดีที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าว อย่างเข้มแข็ง ทั้งนี้ สยามพารากอนขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้ใจ และให้ความร่วมมือที่ดีกับศูนย์มาโดยตลอด มีรายงานว่า ศูนย์การค้าฯได้นำเสาถนนเดินมาปิดทางขึ้นบันไดเลื่อนชั้น 5 ทั้งชั้น ส่วนลิฟต์ได้ยกเลิกการกดขึ้นชั้น 5 ที่เป็นโซนโรงภาพยนตร์ทั้งหมด

● **ดร.นิตยภัทท์** เกี่ยวข้องให้ปากคำ 8 มิ.ย.

ขณะที่ พ.ต.ท.สรศักดิ์ จำปารอดสว.(สอบสวน) สน.ปทุมวัน เปิดเผยมกรณียุติว่า เบื้องต้น ศูนย์การค้าสยามพารากอนและผู้ที่เกี่ยวข้อง นัดหมายกันมาพบพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตปทุมวัน ในวันที่ 8 มิ.ย. เวลา 13.00 น. ที่ สน.ปทุมวัน เพื่อมาชี้แจงปากคำกับกรณีที่เกิดขึ้นแล้วจะพิจารณาดำเนินคดีต่อไป

● **จัดต่อ “พาณิชย์ลดราคาตลอด 4”**

ขณะที่การช่วยเหลือบรรเทาผู้ได้รับผลกระทบจากพิษไวรัสโควิด-19 วันเดียวกัน นายจรินทร์ อภิชนานนท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการพาณิชย์พร้อมคณะไปตรวจเยี่ยมโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนตลอด 4 (ระดับอำเภอ) ที่เทศบาลตำบลหางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่การค้าถูกช่วยบรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นายจรินทร์กล่าวว่าก่อนหน้านี้จัดโครงการมาแล้ว 3 ครั้ง เชิญชวนห้างสรรพสินค้าชื่อดังหลายห้างและห้างสรรพสินค้าระดับท้องถิ่นอีก 258 ห้างทั่วประเทศ มาร่วมกันลดราคาและจำหน่ายสินค้าราคาถูก ลดมากที่สุดถึง 68 เปอร์เซ็นต์ การจัดลดที่ 4 เป็นโครงการลดลงไปในระดับอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ โดยที่ อ.หางดง ถือเป็นอำเภอแรกที่เดินทางมาติดตามโครงการนี้ด้วยตัวเอง

● **ชวนกินเมนูไข่หวานกลิ่นตลาด**

จากนั้น นายจรินทร์ยังนำคณะโชว์ฝีมือการเจียวไข่ในกระทะยักษ์ ทำเมนูไข่เจียวแจกจ่ายชาวบ้านที่มาร่วมงาน หรือเชิญชวนให้ประชาชนมาช่วยกันบริโภคไข่ไก่ หลังจากพื้นที่ภาวะวิกฤติขาดแคลนจากที่ประชาชนแห่ซื้อไปกักตุนช่วงโควิด-19ระบอบหนัก ตอนนี้กลับสู่สภาวะปกติ ไข่ไก่เริ่มมีจำนวนมากและอาจกลิ่นตลาดได้ในไม่ช้า

● **15 มิ.ย. โอนเงินเกษตรกรเดือนที่ 2**

สำหรับผลการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรเดือนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ณ วันที่ 6 พ.ค. มีรายงานว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โอนเงินให้เกษตรกรได้แล้วทั้งสิ้น 7.11 ล้านราย รวมเป็นเงิน 85,557.91 ล้านบาท ในจำนวนนี้ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารอื่น 69,894 ราย วงเงิน 349.46 ล้านบาท ส่วนเงิน 5,000 บาท ของเดือน มิ.ย. ถือเป็นเดือนที่สอง จะเริ่มโอนตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้ส่งข้อมูลรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับสิทธิเยียวยาให้ ธ.ก.ส. รวมทั้งสิ้น 7,684,182 ราย แบ่งเป็นเกษตรกรกลุ่มที่ 1 จำนวน 6,855,421 ราย และเกษตรกรกลุ่มที่ 2 อีก 828,761 ราย ในยอดรวมรายชื่อเกษตรกรทั้งหมดนี้ ยังมีข้าราชการรวมอยู่ด้วย 91,426 ราย

● **ยังโอนไม่ได้อีก 347,094 ราย**

ส่วนเกษตรกรที่ ธ.ก.ส. ยังไม่สามารถโอนเงินได้ล่าสุด มีทั้งสิ้น 347,094 ราย แบ่งเป็นต้องรอตรวจสอบข้อมูลกับกระทรวงเกษตรฯ 132,905 ราย และไม่พบบัญชีธนาคารหรือบัญชีไม่ถูกต้อง จำนวน 214,189 ราย รัฐบาลจะเร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ตรวจสอบแล้วไม่พบบัญชีหรือหมายเลขบัญชีไม่ถูกต้องให้แจ้ง ธ.ก.ส. ผ่านทาง www.eyya.com

● **ดุสิต โพลชี้คนเตะฝุ่นเพราะโควิด**

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณีระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับวิกฤติว่างงานจำนวนทั้งสิ้น 1,038 คน โดยสำรวจทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1-5 มิ.ย. 63 โดยเมื่อถามว่าประชาชนคิดว่าสาเหตุของ “วิกฤติว่างงาน” มาจากเรื่องอะไร อันดับ 1 การแพร่ระบาดของโควิด-19 ร้อยละ 88.18 อันดับ 2 เศรษฐกิจไม่ดี ร้อยละ 74.08 อันดับ 3 ปิดกิจการ ร้อยละ 46.22 อันดับ 4 ไม่มีมีการจ้างงานในตลาดแรงงานเพิ่ม ร้อยละ 45.35 อันดับ 5 เลือกลง ร้อยละ 21.12

● **ขอให้ภาครัฐช่วยเรื่องการจ้างงาน**

เมื่อถามว่าประชาชนคิดว่าการทำงานทำให้เกิดปัญหาอะไรตามมาบ้าง อันดับ 1 หนี้สิน ร้อยละ 88.91 อันดับ 2 ความเครียด สุขภาพจิต ร้อยละ 85.73 อันดับ 3 ปัญหาความยากจน ร้อยละ 79.48 อันดับ 4 ปัญหาครอบครัว ร้อยละ 73.29 อันดับ 5 ปล่อยทิ้งร้างทรัพย์สิน ร้อยละ 67.60 อันดับ 6 นำตัวตาย ร้อยละ 60.08 อันดับ 7 การคิดโกง หลอกลวง ต้มตุ๋น ร้อยละ 52.75 อันดับ 8 ทุจริตคอร์รัปชัน ร้อยละ 42.82 เมื่อถามว่า กรณีวิกฤติว่างงานประชาชนอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือเรื่องอะไร อันดับ 1 การจ้างงานจากภาครัฐ ร้อยละ 71 อันดับ 2 มาตรการทางภาษี เช่น ลดภาษี ร้อยละ 63.82 อันดับ 3 ให้เงินช่วยเหลือ ค่าครองชีพ ร้อยละ 58.58 อันดับ 4 ฝึกอบรม ร้อยละ 54.22 อันดับ 5 หาแหล่งเงินทุน เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ร้อยละ 44.91

เตลิวีส

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

ส่งเช็กผลสัปดาห์
เก็บเลือดสิ่ง
ทดลองภูมิคุ้มกัน

วัคซีนสู้ไวรัสโควิด-19
แผน 2 ผลิต 1 หมิ่นได้ส

“จุฬาฯ” เก็บเลือด “สิงทดลอง” ตรวจภูมิคุ้มกัน
“โควิด-19” แล้ว รอยืนยันผลอีก 1 สัปดาห์ หาก
ภูมิดี เดินเครื่องแผน 2 เลือก ♦ อ่านต่อหน้า 2

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๒)

เก็บเลือดลิง □ ต่อจากหน้า 1

วัคซีน-ส่งไปผลิต 1 หมื่นโดส ดีเคย์ ค.ค. ทดสอบในคน ผบ.ทสส. ฮิม ยุกเตส “ห่าง ยักษ์” ตั้งปิดโรงหนังเช่นหละหลวม มาตรการ ป้องกันโรคระบาด เป็นตัวอย่าง ชูฝ่าฝืนอีก ใช้ ยาแรงฟันโทษสูงสุด “บี๋คู่” ยัน รัฐบาลไม่ ห้ามกิจกรรม แต่กำชับจัดระเบียบชายหาด ต้อง ไม่ให้แออัด ด้าน สบค. พบคนไทยติดเชื้อ “โควิด” เพิ่ม 8 ราย กลับจาก ยูเออี-คูเวต- อินเดีย ส่วนใหญ่ไร้อาการ ระบุ ผ่อนล็อกเฟส 4 ต้องมีข้อสรุปมาตรการควบคุมสกัดโรคก่อน ขณะที่ ชาวไทย-ชาวต่างชาติ หลังไหลเข้ามา “พระแก้วมรกต-พระบรมมหาราชวัง” วันแรก ฝั่งประชาชนทั่วสารทิศ ยังแห่เที่ยวหาดบาง แสงเนื่องแน่น เทศบาลสั่งปิดถนนเลียบริมชายหาดทันที วันวันคนที่หวะทะลักแพร่ระบาดโรค

○ ลุยเก็บเลือดลิงทดลอง

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. ส.นพ.เกียรติกรรัช รุ่งธรรม ผอ.พัฒนาวัคซีนโควิด-19 คณะ แพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวถึงความคืบหน้าการ พัฒนาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ว่า ได้พัฒนาวัคซีนป้องกัน โควิด-19 ชนิด mRNA และทดลองฉีดให้กับ ลิงทดลองไปแล้วตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค. ที่ผ่านมามี 13 ตัวในปริมาณได้สัปดาห์ละ 3 ตัว แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 5 ตัว อีก 3 ตัว จะให้ วัคซีนเปรียบเทียบกับขณะนั้นครบเวลาเก็บตัวอย่าง เลือดมาตรวจแล้ว แต่จะต้องรอผลตรวจอีก ประมาณ 1 สัปดาห์เพราะจะนำผลมาตีพิมพ์ หน้าผลจะค่อย ๆ ทายออกมา ไม่ได้ออก พร้อมกันทั้งหมด

○ รอมผล-ก่อนฉีดในคน

ส.นพ.เกียรติกร กล่าวต่อว่าในการตรวจ เลือดเพื่อหาภูมิคุ้มกันนั้นจะมีหลายวิธีโดยจะ ดูว่าสามารถยับยั้งเชื้อเข้าสู่เซลล์สัตว์ได้หรือไม่ หรือมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อหรือไม่ซึ่งหากตัวอย่าง เลือดในลิงที่ทยอยออกมาสามารถกระตุ้นภูมิ คุ้มกันได้ดี อย่างน้อย ๆ 2 ตัวอย่าง ที่เลือกจะ ไม่มีอะไรยาก แต่ถ้ายังกระตุ้นภูมิคุ้มกันไม่ได้ไม่ ตีก็จะต้องรออีก 4 สัปดาห์ ค่อยเก็บเลือดกลับมา ตรวจอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ถ้าให้มองบวกไว้ ก่อนสมมุติว่าได้ผลในกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีเรา จะทำการเลือกวัคซีนและส่งไปผลิตยังโรงงาน ผลิตที่ประสานเอาไว้ ประมาณ 10,000 โดส ถ้า ตามแผนจะประมาณเดือน ค.ค. แล้วนำมา ทดสอบในอาสาสมัครในคนต่อไปโดยแบ่งเป็น

เฟสเช่นกัน ขณะเดียวกันก็เตรียมถ่ายทอด เทคโนโลยีในประเทศด้วย

○ สบค.พบติดเชื้ออีก 8 ราย

เวลา 11.30 น. ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วย โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ สบค. แถลงว่า สถานการณ์ในประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อยืนยันรายใหม่ 8 ราย ทำให้มีผู้ติด เชื้อยืนยันสะสม 3,112 ราย และไม่มีผู้เสียชีวิต เพิ่ม ผู้เสียชีวิตสะสมจึงยังอยู่ที่ 58 ราย ส่วนผู้ ที่รับการรักษาหายและได้รับอนุญาตให้กลับ บ้านแล้วมีเพิ่ม 1 ราย ทำให้มีผู้ที่รับการรักษา หายแล้ว 2,972 ราย และมีผู้ที่ยังรับการรักษา ใน รพ. 82 ราย สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ 8 ราย ทั้งหมดเป็นผู้ที่กลับจากต่างประเทศและเข้า พักในสถานกักกันของรัฐ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ ติดเชื้อภายในประเทศยังเป็นศูนย์รายต่อเนื่อง เป็นวันที่ 13 แล้ว

○ มาจากยูเออี-คูเวต-อินเดีย

อย่างไรก็ตาม กรณีของผู้ติดเชื้อ 8 ราย นี้ ประกอบด้วย 1. ผู้ที่กลับจากประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) 5 ราย แบ่งเป็นเพศ หญิง อายุ 38 ปี อาชีพพนักงานบริษัท เพศชาย อายุ 37 ปี เป็นนักท่องเที่ยว เพศหญิงอายุ 38 ปี อาชีพพนักงานสปา เพศหญิงอายุ 23 ปี อาชีพพนักงานนวด และเพศหญิง อายุ 24 ปี อาชีพพนักงานขายอาหาร ทั้งหมดเดินทางถึง ประเทศไทยเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. และทุกคนเคย ได้รับการตรวจหาเชื้อที่ยูเออีมาแล้ว แต่ไม่พบ เชื้อกระทั่งกลับมาถึงไทย กลับถูกตรวจพบเชื้อ ทุกราย แต่ไม่มีอาการ และถูกส่งเข้ารับการ รักษา รพ.ในกรุงเทพฯ 2. ผู้ที่กลับจากคูเวต 2 ราย เป็นเพศชาย อายุ 46 ปี และ 37 ปี อาชีพรับจ้าง ถึงไทยเมื่อวันที่ 24 พ.ค. ได้รับ การตรวจหาเชื้อมาก่อนเมื่อวันที่ 27 พ.ค. แต่ ไม่พบเชื้อ ต่อมาได้รับการตรวจอีกครั้งเมื่อ วันที่ 6 มิ.ย. ผลตรวจพบเชื้อ แต่ไม่มีอาการ ส่งตัวไปรับการรักษาที่ รพ. ใน จ.สมุทรปราการ และ 3. ผู้ที่มาจากอินเดีย 1 ราย เพศชาย อายุ 52 ปี ถึงไทยเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. ถูกตรวจพบเชื้อ โควิด-19 จากการตรวจคัดกรองที่สนามบิน โดยมีอาการไข้และไอจึงถูกส่งไปรับการรักษา ตัวที่ รพ. ใน จ.สมุทรปราการ

○ นศ. กลับไทยป่วยมากที่สุด

สถิติพบผู้ป่วยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศและเข้าพักในสถานที่กักกันของรัฐ

สะสมตั้งแต่เดือน ก.พ.-7 มิ.ย. 2563 มีจำนวน 175 ราย โดยผู้ที่กลับมาจากคูเวตยังมีอัตราการ ติดเชื้อมากที่สุด สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันตาม ปัจจัยเสี่ยงการติดเชื้อใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา คือ ผู้ที่กลับมาจากต่างประเทศ 71 ราย คิดเป็น 98.61 เปอร์เซ็นต์ มี 1 ราย ที่พบในประเทศ คือเป็นผู้ ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยก่อนหน้า หากจำแนก จำนวนผู้ป่วยยืนยันใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ตาม อาชีพ พบว่าอาชีพที่มีผู้ป่วยสูงสุด คือนักเรียน และนักศึกษา ตามด้วยพนักงานนวด รับจ้าง ทั่วไป พนักงานบริษัทหรือโรงงาน

○ ทั่วโลกป่วยพุ่ง 6.9 ล้านราย

สถานการณ์ทั่วโลกพบผู้ป่วยยืนยัน การติดเชื้อทั่วโลกสะสมรวม 6,974,721 ราย อากาศรุนแรง 53,586 ราย รักษาหายแล้ว 3,411,281 ราย เสียชีวิต 402,904 ราย โดย ประเทศสหรัฐมีผู้ติดเชื้อสูงสุด 1,988,544 ราย ขณะที่บราซิล 676,494 ราย รัสเซีย 458,689 ราย สเปน 288,390 ราย และ สหราชอาณาจักร 284,868 ราย ส่วนในทวีป เอเชียอินโดนีเซียมีผู้ป่วยสะสมมากที่สุด 246,622 ราย ส่วนประเทศที่นำเสนอในใจต่าง ประเทศองค์การอนามัยโลกประกาศคำแนะนำ ใหม่ว่าให้ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าก่อนออกนอกเคหสถาน รวมถึงต้องล้างมืออย่างถูกวิธีและเว้นระยะห่าง ระหว่างบุคคล ส่วนประเทศจีน เมืองอู่ฮั่น มี งานวิจัยผู้ป่วยโรคโควิด 2,866 ราย โดยพบว่า ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว คือ โรคความดันโลหิต สูงจะมีอัตราการเสียชีวิตมากกว่าคนไม่มีโรค ร่วมด้วยมากถึง 4 เท่า ขณะที่ซาอุดีอาระเบีย ประกาศปิดเมืองเจดดาห์อีกครั้งหลังมีการแพร่ ระบาดอย่างหนัก

○ ผ่อนเฟส 4 ต้องรอข้อสรุป

เรื่องการผ่อนคลายเป็นกิจกรรมหรือ กิจการต่างๆ ในระยะ 4 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกิจการ ที่มีความเสี่ยงสูงเพราะมีรวมตัวคนจำนวนมาก หรือเป็นสถานที่ปิด ก็จะต้องการแพร่ ระบาดเชื่อได้มากเช่น โรงเรียน สถานรับเลี้ยง เด็ก กองถ่าย ฝักรบ เป็นต้น ต้องรอมาตรการ ในการเปิดสถานบริการเหล่านี้ว่าต้องมีมาตรการ หลักมาตรการรองรับอย่างไร และกิจการที่ จะมีความแตกต่างกับไปก็คือต้องการสรุป จาก สบค. อีกครั้ง เมื่อถามว่ากรณีไม่มีผู้ติด เชื้อภายในประเทศครบ 14 วัน ถือว่าปลอดภัย หรือไม่ พญ.พรรณประภา กล่าวว่า ตามหลัก การระบาดวิทยาและการสอบสวนโรคนั้นปกติ

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๒)

ระยะพักตัวของโรคน้อยที่ 14 วัน แต่ระยะเสี่ยงต่ำ คือ 2 เท่าของระยะพักตัวของโรค คือ 28 วัน ซึ่งหมายความว่า 28 วัน จะบอกว่ามีความเสี่ยงต่ำที่จะมีโอกาสแพร่ระบาดของเชื้อ แม้ตอนนี้ครบ 13 วันแล้ว แต่ยังไม่ให้ประชาชนงดการปฏิบัติกรป้องกันแพร่ระบาดเชื้ออยู่สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ ออกไปไหน ไปในพื้นที่คนน้อย

○ ทำคู่มือไว้แจกโรงเรียน

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่า กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และภาคีเครือข่ายร่วมมือกันจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาโดยด้านที่สำคัญที่สุดคือมาตรการความปลอดภัยเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในโรงเรียนซึ่งโรงเรียนต้องเตรียมความพร้อมตั้งแต่ 1. จุดรับ-ส่งนักเรียนที่ต้องมีจุดคัดกรองเพื่อจะได้ดูว่าเด็กแต่ละคนมีอาการป่วยหรือไม่ 2. เด็กนักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน 3. นักเรียนต้องล้างมือบ่อย ๆ ทางโรงเรียนจึงต้องมีจุดล้างมือและมีช่วงเวลาให้เด็กต้องพร้อมที่จะไปล้างมือ 4. โรงเรียนต้องปรับปรุงห้องเรียนด้วยการจัดโต๊ะที่นั่งเรียนให้เว้นระยะห่างกันลดจำนวนเด็กต่อชั้นเรียนและต้องปรับปรุงพื้นที่อื่น ๆ ในโรงเรียน 5. ต้องทำความสะอาดบ่อยขึ้นและสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องสุขาและจุดสัมผัสต่าง ๆ และ 6. จัดทำกิจกรรมที่ทำให้เกิดความแออัด รวมถึงแข่งขันต่าง ๆ

○ ใช้ป้องกันโรคติดโรค

ด้าน นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผอ.สำนักส่งเสริมสุขภาพและโฆษกกรมอนามัย กล่าวว่า คู่มือสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนื้อหาภายในเล่มจะมี checklist ประมาณ 40 กว่าข้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 20 ข้อแรกที่มีความสำคัญมาก ถ้าโรงเรียนนั้น ๆ ผ่านการประเมินตัวเองได้ครบ 20 ข้อนี้ก็น่าใจได้ว่าจะไม่มีการแพร่ระบาดของโรคนี้อีกขึ้นในโรงเรียนซึ่งก็ได้เปิดเรียนแล้วและอุปกรณ์เองจะมีความสบายใจด้วย ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดคู่มือดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของกรมอนามัย <https://multimedia.anamai.moph.go.th/associates/educational-mannual-covid19/>

○ ยกปิดโรงหนังเป็นตัวอย่าง

ด้าน พล.ต.ธีรพงศ์ ภิรมย์สิน ฝ. อยุธยา โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย กล่าวว่า กรณีโรงภาพยนตร์ของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพฯ ใช้พื้นที่ไม่เหมาะสม ภายหลังจากที่รัฐบาลประกาศผ่อนคลายมาตรการระดับที่ 3 โดยได้มีจัดกิจกรรมไลฟ์ภายในโรงภาพยนตร์เปิดตัวนักแสดงวัยรุ่นนำไปสู่การรวมตัว ถือเป็นสัญญาณอันตรายในการแพร่กระจายของเชื้อโรค กระทั่งทางห้างมีคำสั่งให้ปิดการบริการของโรงภาพยนตร์ดังกล่าวเป็นระยะเวลา 3 วัน ซึ่งทาง พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทสส.ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (สปม.) ขอความร่วมมือผู้ประกอบการห้างร้านและเน้นย้ำให้ประชาชนผู้ใช้บริการ ต้องร่วมปฏิบัติตามมาตรการหลัก 5 ข้อ โดยเคร่งครัด ได้แก่ หมั่นล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย สำหรับผู้ประกอบการห้างร้านควรจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ทำความสะอาดหมั่นล้างทำความสะอาดสถานที่และพื้นผิวสัมผัส รวมทั้งกำหนดให้ผู้เข้าใช้บริการมีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลโดยเคร่งครัดพร้อมกันนี้แจ้งเตือนให้สถานบริการต่าง ๆ ยังคงรักษามาตรฐานในการคัดกรองและจัดสถานที่ให้มีความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความแออัดของผู้มาใช้บริการชำระโรงภาพยนตร์ดังกล่าว หากฝ่าฝืนจะดำเนินคดีตามกฎหมายสูงสุด

○ ย้ำจัดระเบียบชายหาด

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รว.ภลาโหม ลังการีให้มีการจัดระเบียบชายหาดใหม่ และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเลือกทำกิจกรรมได้ตามต้องการแต่ต้องไม่เกิดความแออัดและปลอดภัยจากการแพร่หรือไปรับเชื้อโควิด-19 โดยจัดระเบียบพื้นที่ให้ชัดเจน มีโซนสำหรับประชาชนพักผ่อน รับประทานอาหารให้มีร้านหรือสามารถขายอาหารได้ พร้อมจัดให้มีพื้นที่ว่างที่ประชาชนสามารถไปเล่น หรือออกกำลังกายได้ ทั้งนี้ประชาชนสามารถทำกิจกรรมในครอบครัว รวมทั้งพื้นที่สำหรับเล่นกีฬาชายหาด ก็ทำทางนี้ ทางเรือ ทั้งหมดนี้ต้องเน้นถึงความปลอดภัยไม่ให้เกิดความแออัดและกัน รวมทั้งจำกัดจำนวนผู้เข้ามาท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ชายหาดตั้งแต่บริเวณภายนอก ควบคุมการจราจรหากพบเห็นว่าชายหาดบริเวณดังกล่าวคับแคบหรือหมกหมุ่น

ไป ก็ให้พิจารณาใช้ชายหาดอื่น ๆ ใกล้เคียงได้โดยต้องมีมาตรการเช่นเดียวกัน รวมทั้งนายกฯ ยังขอให้กระทรวงมหาดไทย การท่องเที่ยวฯ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้ประกอบการช่วยกันดูแลบริหารจัดการขยะโดยรอบบริเวณดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ห้ามการทำกิจกรรมใด ๆ แต่ฝากให้พ่อค้า แม่ค้า คนขายของเรียนรู้ ปรับตัว นำเสนอรูปแบบบริการตามชีวิตวิถีใหม่

○ “โควิด” ทำวิกฤติว่างงาน

คูสติโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี “ระดมความคิดแก้วิกฤติว่างงาน” ทั้งสิ้น 1,038 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 1-5 มิ.ย. เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนกรณีสถานการณ์ด้านแรงงานปี 2563 กรณีปัญหาการว่างงาน ตกงาน และถูกเลิกจ้างซึ่งคาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น สาเหตุสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาดังกล่าวมาจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจที่ตกต่ำแล้ว การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญอีกประการหนึ่งเช่นเดียวกัน โดยประชาชนคิดว่าสาเหตุของ “วิกฤติว่างงาน” อันดับ 1 การแพร่ระบาดของโควิด-19 88.18 เปอร์เซ็นต์ อันดับ 2 เศรษฐกิจไม่ดี 74.03 เปอร์เซ็นต์ อันดับ 3 ปิดกิจการ 46.22 เปอร์เซ็นต์ อันดับ 4 ไม่มีการทำงานในตลาดแรงงานเพิ่ม 45.35 เปอร์เซ็นต์ และอันดับ 5 เลิกงาน 21.12 เปอร์เซ็นต์

○ ส่งผลเกิดปัญหาหนี้สิน

นอกจากนี้ ประชาชนคิดว่า “การว่างงาน” ทำให้เกิดปัญหาอันดับ 1 หนี้สิน 88.91 เปอร์เซ็นต์ อันดับ 2 ความเครียด/สุขภาพจิต 85.73 เปอร์เซ็นต์ อันดับ 3 ปัญหาความยากจน 73.48 เปอร์เซ็นต์ อันดับ 4 ปัญหาครอบครัว 73.29 เปอร์เซ็นต์ อันดับ 5 ปล้น ฆึ จิงทรัพย์ 67.60 เปอร์เซ็นต์ อันดับ 6 ฆ่าตัวตาย 60.08 เปอร์เซ็นต์ อันดับ 7 การคลัง หลอกหลวง คมดัน 52.75 เปอร์เซ็นต์ และอันดับ 8 ทุจริต/คอร์รัปชัน 42.82 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้กรณี “วิกฤติว่างงาน” ประชาชนอยากให้ผู้รัฐบาลช่วยเหลือ อันดับ 1 การจ้างงานจากภาครัฐ 71.00 เปอร์เซ็นต์ อันดับ 2 มาตรการทางภาษี เช่น ลดภาษี 63.82 เปอร์เซ็นต์ อันดับ 3 ให้เงินช่วยเหลือ/ค่าครองชีพ 58.58 เปอร์เซ็นต์ อันดับ 4 ฝึกอบรม 54.22 เปอร์เซ็นต์ และอันดับ 5 หาแหล่งเงินทุน/เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 44.91 เปอร์เซ็นต์

□ อ่านต่อหน้า 11

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

เก็บเลือดลิง □ ต่อจากหน้า ๒

○ เปิด “วัดพระแก้ว” วันแรก

ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) พระบรมมหาราชวัง และศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (7 มิ.ย.) เป็นวันแรกที่เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศเข้าสักการะเยี่ยมชมหลังจากงดการเข้าชมกว่า 2 เดือน ตามมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดย วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง เปิดจำหน่ายบัตรและให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. มีนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางมาเข้าชมตั้งแต่เช้าอย่างไม่ขาดสาย ส่วนศาลหลักเมือง สามารถเข้าสักการะได้ตั้งแต่ 08.30-16.30 น. ซึ่งเข้า-ออกได้เพียงประตูฝั่งศาลฎีกาทางเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ผู้ที่จะเข้าสักการะเยี่ยมชม ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 และเว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัด

○ พาณิชย์ลดราคาช่วย ปชช.

ที่ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลทางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ พร้อมคณะเดินทางติดตามโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน ครั้งที่ 4 (ระดับอำเภอ) โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลทางดง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับ ซึ่งในโครงการฯ ร้านค้าจำหน่ายของฟ้า ห้างสรรพสินค้าและผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าโอท็อป มาร่วมเปิดบูธจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษให้กับประชาชน ทั้งนี้ นาย

จรินทร์ ได้โชว์ฝีมือทอดไข่กระทะยักษ์ใช้ไข่ไก่ 100 ฟองทำข้าวไข่เจียวแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมงานและได้ไปยื่นจำหน่ายไข่กระทะราคาประหยัด 10 ฟอง ราคา 20 บาท ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเข้ามาซื้อเป็นจำนวนมาก สำหรับสินค้าที่นำมาลดราคาเป็นพิเศษประกอบด้วย ข้าวสาร 5 กก. ขายถุงละ 95 บาท ปลากระป๋อง ขายกระป๋องละ 10 บาท น้ำมันปาล์มเมล็ด 30 บาท ไข่ไก่แท้ 10 ฟอง ขาย 20 บาท ตกอยู่ที่ฟองละ 2 บาท

○ มท. 3 ตรวจสอบแหล่งท่องเที่ยว

ที่ จ.บึงกาฬ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย (มท.3) พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติต่าง ๆ ในบึงกาฬ โดยเฉพาะ “ถ้ำนาคา” เป็นถ้ำที่เพิ่งค้นพบใหม่อยู่ในพื้นที่ป่าอุทยานฯ ภูสิงห์ อ.บึงโขงหลง ภายหลังจากปิดตัวเนื่องด้วยสถานการณ์โรคโควิด-19 โดยมี นายสนธิ์ ขาวสะอาด ผวจ.บึงกาฬ นายธีระพล ขุนพานพิง นายอำเภอเมืองบึงกาฬ และ พล.ต.ต.พัลลภ วัชเชษฐา ผบ.ภ.จว.บึงกาฬให้การต้อนรับ ทั้งนี้ นายทรงศักดิ์ กล่าวว่า แม้จะเริ่มมีมาตรการผ่อนปรนออกมาบ้างแล้ว แต่ในด้านการท่องเที่ยวยังคงน่าเป็นห่วงเมื่อทางกรมอุทยานฯ ยังประกาศปิดการท่องเที่ยวในเขตอุทยานฯ และวนอุทยานทุกแห่ง และการบริการนักท่องเที่ยวก่อนจะเตรียมเปิดการท่องเที่ยว ซึ่งกรมตรวจในวันนี้นำเพื่อความปลอดภัย พร้อมก่อนจะเปิดให้ท่องเที่ยวต่อไป

○ เรือไปเกาะพีพีไม่กัก

ที่ จ.กระบี่ บริเวณท่าเทียบเรือโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวปากคลองจิหลาด ด.ใต้ไทย อ.เมือง ซึ่งเป็นท่าเทียบเรือให้บริการระหว่าง

กระบี่-เกาะพีพี ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้ท่าเรือเปิดให้บริการเป็นวันแรก โดยกำหนดออกเดินทางจากกระบี่-ไปเกาะพีพี ในเวลา 09.00 น. และเที่ยวที่ 2 เวลา 15.00 น. บรรยากาศเป็นไปอย่างเงียบเหงายังไม่มีผู้โดยสารมาใช้บริการ มีเพียงพนักงานตัวของบริษัทเดินเรือและพนักงานประจำท่าเทียบเรือเท่านั้น ขณะที่ผู้ประกอบการเรือโดยสารก็ต้องนำเรือโดยสารไปยังเกาะพีพี ตามนโยบายของจังหวัด เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่คิดค้างบนเกาะพีพีที่เป็นเวลานานกว่า 2 เดือน ตั้งแต่มีระบาดโควิด-19 จะใช้บริการในช่วงซากลับ

○ เบตงชาวบ้านแห่ซื้อของ

ที่ จ.ยะลา บริเวณตลาดนัดหน้าดับเพลิงเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง และย่านการค้า เริ่มมีประชาชนออกมาจับจ่ายซื้อของกันคึกคัก กว่า 93 เปอร์เซ็นต์ จะสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน ทั้งนี้หลังจากมีผ่อนคลายนโยบาย 3 ทำให้ร้านค้ากลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง ซึ่งร้านค้าส่วนใหญ่จะให้ความร่วมมือโดยจะมีคัดกรองลูกค้าที่เข้ามาในร้าน ส่วนตัวสินค้าจะมีติดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ รวมทั้งแจกใส่ละอองฝอยที่มีอาการเพื่อป้องกันโควิด-19 กลับมาระบาดซ้ำ

○ ปิดถนนเลียบบางแสน

ที่ จ.ชลบุรี บริเวณชายหาดบางแสน ด.แสนสุข อ.เมือง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีนักท่องเที่ยวแห่กันมาเที่ยวตั้งแต่ช่วงเช้าพร้อมทั้งจับจองที่จอดรถบริเวณชายหาด ทำให้ต้องมีจอดรถซ้อน 2 คัน ทั้งนี้ พ.ต.อ.ธนสฤกษ์ ประชัยศรี ผกก.สภ.แสนสุข ตรวจสอบพบว่าปริมาณรถที่จอดบริเวณชายหาดมีความหนาแน่นแออัด จึงได้สั่งปิดเส้นทางเดินรถบริเวณ

ถนนเลียบบางแสนที่ตั้งแต่เวียงเวียน สาย 2 สาย 4 และโค้งเอสทูทันที และประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวที่นำรถมาใช้เส้นทางบางแสน สาย 2 แทนเป็นที่จอดรถและให้เดินเท้าลงไปเที่ยวบริเวณชายหาด นอกจากนี้ยังได้ปรับให้ใช้เส้นทางถนนสายหน้าร้านจันทร์แทนเพื่อไปยังหาดวอนนภา นอกจากนี้เทศบาลเมืองแสนสุข และสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีมีความกังวลหากนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชายหาดบางแสนจำนวนมาก อาจจะมีแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 จึงได้สั่งจุดคัดกรอง 14 จุด ก่อนเข้าสู่ชายหาด รวมทั้งให้เดินฝ่าใบเช็กอุณหภูมิของนักท่องเที่ยวก่อนที่จะเข้านั่งพัก รวมทั้งลงลายมือชื่อด้วย

○ ผบช.ทท.ต้องลงพื้นที่

ขณะเดียวกัน พล.ต.ท.เชษฐา ภูธร รอง ผบช.ทท.พร้อมกำลังตำรวจ บช.ทท. และตำรวจ สภ.แสนสุข เดินทางมาดูแลความเรียบร้อยบริเวณชายหาดบางแสนที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวกันอย่างมากมายพร้อมทั้งเดินดูความเรียบร้อยร้านค้า พบว่ามีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนอกจากนี้ยังได้จัดเตรียมหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือมาแจกให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย ส่วนนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข กล่าวว่า ได้ปรึกษากับตำรวจ สภ.แสนสุข วางมาตรการให้รถจอดในพื้นที่ชายหาดประมาณ 1,400 คัน แบ่งเป็นจุดจอดรถชายหาด 1,000 คัน และฝั่งตรงข้าม 400 คัน หากพบว่ารถหนาแน่นแล้วจะปิดถนนชายหาดบางแสน และขออย่าไม่ได้ปิดชายหาดบางแสนไม่ให้เที่ยวแต่เป็นการปิดถนนชั่วคราวเท่านั้นเพื่อเป็นการควบคุมไม่ให้นักท่องเที่ยวใกล้ชิดกันเกินไป เพราะเกรงว่าจะมีโอกาสทำให้ไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด.

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

แบ่งโซน-จำกัดจำนวน-ไม่แออัด จัดระเบียบบชายหาด

บิกตุ่งเข้มสกัดโควิดลาม
'ผบ.ทสส.'เตือนทุกกิจการ
หย่อนมาตรการโทษหนัก
ไทยพบติดไวรัสเพิ่ม 8 ราย

ศบค.พบผู้ป่วยใหม่ 8 ราย ในสถานที่
กักตัวรัฐ กลับจากสหรัฐอเมริกา
อเมริกา-คูเวต-อินเดีย โดยสอง
สัปดาห์ที่ผ่านมาผู้ติดเชื้อที่พบใน
ที่กักตัวมาสุดคือผู้กลับจาก คูเวต
ซาอุดี-อินโดฯ ส่งผลให้ไม่พบผู้ติดเชื้อ
ในปท.ไทยตัวเลขเป็นศูนย์ ต่อเนื่อง
13 วันแล้ว ผบ.ทสส.ย้ำเจ้าของ
กิจกรรม-กิจกรรมที่ได้รับกร
▶▶▶ ต่อ : โควิด-19 -หน้า 10

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

โควิด-19

ผ่อนปรนแล้ว เข้ม 5 มาตรการสาธารณสุข ห้ามการ์ดตก สวมใส่หน้ากากอย่างกรณี ห้างแห่งหนึ่งจัดงานทำให้คนมารวมตัว เต็มในโรงหนังจะถูกสั่งปิดทันที 3 วัน นายกฯ สั่งจัดระเบียบชายหาดแบ่งโซน จำกัด จำนวนคนไม่ให้แออัด พร้อมส่งกรมแรงงาน เตรียมพร้อมแรงงานสนใจไปทำงาน ต่างประเทศ เตรียมตัวหลังปลดโควิด-19

ติดเชื้อใหม่ 8 รายกลับจากตปท.

โดยพญ.พรรณประภากล่าวไว้ว่า พบ ผู้ติดเชื้อใหม่ 8 ราย โดยทั้ง 8 รายเดินทาง กลับมาจากต่างประเทศและเข้าพักในสถานที่ เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ State Quarantine ทำให้ขณะนี้ไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศ 0 ราย

ติดเชื้อใหม่ 8 รายกลับจากตปท.

โดยพญ.พรรณประภากล่าวไว้ว่า พบ ผู้ติดเชื้อใหม่ 8 ราย โดยทั้ง 8 รายเดินทาง กลับมาจากต่างประเทศและเข้าพักในสถานที่ เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ State Quarantine ทำให้ขณะนี้ไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศ 0 ราย ต่อเนื่องกันเป็นวันที่ 13 ส่วนสถานการณ์ ภาพรวมไทยมีผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่ 3,112 ราย แยกเป็นผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศ มี 2,444 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ 668 ราย และตรวจพบในสถานที่เฝ้าระวัง ที่รัฐจัดให้ 175 ราย วันนี้ผู้รักษาหาย นี้ เพิ่มขึ้นอีก 1 ราย รวมรักษาหายแล้ว 2,972 ราย สูงถึง 99.5% ที่รักษาหาย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 82 ราย และวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ตัวเลขยังคง อยู่ที่ 58 ราย หากจำแนกตามเพศ เป็น เพศชายมากกว่าเพศหญิง พื้นที่พบผู้ป่วย ติดเชื้อแล้วรักษามากที่สุดคือ กรุงเทพฯ จ.นนทบุรี ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออก เชียงเหนือ และภาคเหนือ อายุเฉลี่ยอยู่ที่ 39 ปี ที่น่าสนใจคือ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีคนไทยกลับมาจากต่างประเทศ ส่วน ใหญ่เป็นนักศึกษา คนทำงานทำให้อายุ เฉลี่ยที่พบผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 20-29 ปีมากขึ้น

ป่วยในที่เกิดตัวจากภูเวง-ซาอุดี-อินโดฯ

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8 ราย คือ กลับจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 5 ราย เดินทางมาถึงไทยวันที่ 2 มิถุนายนตรวจ เชื้อโควิด-19 ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แต่ไม่พบเชื้อ เมื่อกลับมาถึงประเทศไทย ตรวจพบเชื้อทุกราย แต่ไม่มีอาการ และ เข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ อีก 2 ราย กลับมาจากภูเวง เป็นเพศชายอายุ 46 ปี และ 37 ปี อาชีพรับจ้างเดินทางมาถึงไทย 24 พฤษภาคม ตรวจหาเชื้อ 27 พฤษภาคม แต่ไม่พบและตรวจอีกครั้ง 6 มิถุนายน ครั้งที่ 2 พบเชื้อแต่ไม่มีอาการและเข้ารับ การรักษาในโรงพยาบาลจังหวัดสมุทรปราการ และอีก 1 ราย กลับมาจากประเทศอินเดีย เป็นผู้ป่วยเพศชายอายุ 52 ปี เดินทาง มาถึงไทย 5 มิถุนายน รายนี้ตรวจคัดกรอง ที่สนามบินปรากฏว่าพบเชื้อโควิด-19 มีอาการไข้ ไอ เข้ารับรักษาที่โรงพยาบาล ในจังหวัดสมุทรปราการ ทำให้สถานการณ์ โควิด-19 ใน State Quarantine จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน มีผู้ป่วยทั้งสิ้น 175 ราย อีกรายที่พบคือ กลับจากประเทศอินเดีย 3 อันดับแรกคือ ภูเวง ซาอุดีอาระเบีย และอินโดนีเซีย

พญ.พรรณประภากล่าวต่อว่า ส่วน ปัจจัยเสี่ยงที่มากที่สุดคือ ผู้ป่วยที่มาจาก ต่างประเทศและเข้าพักในที่เฝ้าระวังที่รัฐ จัดให้ มีเพียง 1 ราย ที่เป็นผู้ป่วยที่ตรวจ พบในประเทศคือ สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย ก่อนหน้า หากจำแนกตามอาชีพช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้ป่วยที่กลับจากต่างประเทศ มากที่สุดคือ นักเรียน นักศึกษา พนักงาน นวด รับจ้างทั่วไปและพนักงานบริษัทหรือ โรงงาน

การ์ดอย่าตก-พ่น28วันระบาดต่ำ

อย่างไรก็ตาม ขอให้ติดตาม มาตรการผ่อนปรนระยะที่ 4 ภาครัฐบอก อีกครั้ง ในกิจการที่มีความเสี่ยงคือ โรงเรียน ผับบาร์ สถานรับเลี้ยงเด็ก ที่ ยังเสี่ยงแพร่ระบาดอย่างมาก แม้ 13 วัน ที่ผ่านมาไม่มีการติดเชื้อในประเทศ ตาม หลักการระบาดวิทยา แล้วระยะพักตัวของเชื้อคือ 14 วัน แม้จะครบ 14 วัน ก็ยังประมาทไม่ได้ จุดที่จะบ่งชี้ว่าความ เสี่ยงต่ำของการระบาดของเชื้อคือ 28 วัน จึงอยากขอความร่วมมือประชาชนยังคง ปฏิบัติตามมาตรการ การ์ดอย่าตก

เตือนใส่แมสทุกครั้งออกนอกบ้าน

ผู้ช่วยโฆษก ศบค.กล่าวอีกว่า สำหรับสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลก พบ ผู้ป่วยโควิด-19 เกือบ 7 ล้านราย เสียชีวิต เกือบ 4 แสนราย โดยใน 1 วัน ป่วยเพิ่ม 4,000 คน และสหรัฐ ยังเป็นอันดับแรก ส่วนบราซิล อยู่ในสถานการณ์น่าห่วง สำหรับ ฝั่งเอเชีย อินเดีย มีผู้ป่วยรายใหม่ต่อวัน ทะลุ 1 หมื่นราย ทำให้ผู้ป่วยสะสมเกือบ 2 แสนราย อยู่ในอันดับ 6 และประเทศไทย อยู่ที่อันดับที่ 81 ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลก ประกาศให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ก่อนออกนอกเคหสถาน โดยก่อนหน้านี้เคยประกาศว่าให้สวม หน้ากากอนามัยเฉพาะผู้ที่มีการป่วย และบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น แต่เมื่อ วันศุกร์ที่ผ่านมาได้มีประกาศคำแนะนำ ใหม่ว่า ให้ประชาชนทุกคนสวมหน้ากาก อนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนออกนอกบ้าน รวมถึงล้างมือ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ขณะที่ทีมนักวิจัยของจีน ในเมือง อู่ฮั่น วิจัยผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวความดัน โลหิตสูงจะมีอัตราเสียชีวิตมากกว่าผู้ที่ ไม่มีอัตราป่วยความดันโลหิตสูงถึง 4 เท่า อีกหนึ่งประเด็น มาจากซาอุดีอาระเบีย ประกาศปิดเมืองเจดดาห์ หลังพบว่า

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

ระบาดอย่างหนัก เมืองเจดดาห์เป็นเมือง
ผู้ที ศูนย์รวมเมกะ ซึ่งจะมีผู้ประกอบพิธีกรรม
ศาสนาที่เดินทางไปเป็นจำนวนมาก
ล่าสุดสาธารณสุขชาติอาระเบียใช้มาตรการ
ที่เข้มงวดพร้อมประกาศเคอร์ฟิว ตั้งแต่
บ่าย 3 ถึง 6 โมงเช้า ให้พนักงานเอกชน
พนักงานของราชการปฏิบัติงานที่บ้าน
หลังจากพบว่ามีการระบาดเพิ่มขึ้น มีการ
ใช้แผนกผู้ป่วยวิกฤติ ICU เพิ่มขึ้น ขณะนี้
ชาติอาระเบียมีผู้ป่วยสะสมของโควิด-19
มากที่สุดในประเทศกลุ่มอาหรับ

นายกฯสั่งจัดระเบียบชายหาดแบบใหม่
ด้านนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และรมว.กลาโหม สั่งการให้จัดระเบียบ
ชายหาดใหม่ และอำนวยความสะดวกให้
ประชาชนเลือกทำกิจกรรมได้ตามต้องการ
แต่ต้องไม่เกิดความแออัดและปลอดภัย
จากการแพร่หรือไปรับเชื้อโควิด-19 โดย
จัดระเบียบพื้นที่ให้ชัดเจน มีโซนสำหรับ
ประชาชนพักผ่อน รับประทานอาหารที่มี
ร้านหรือขายอาหารได้ พร้อมจัดให้มีพื้นที่
ว่างที่ประชาชนไปเล่นหรือเล่นกีฬา
รวมทั้งพื้นที่สำหรับเล่นกีฬาชายหาด กีฬา
ทางน้ำทางเรือ ทั้งหมดนี้ต้องเน้นความ
ปลอดภัย ไม่ให้รบกวนกัน รวมทั้งจำกัด
จำนวนผู้เข้ามาท่องเที่ยวแต่ละพื้นที่
ชายหาด ตั้งแต่ภายนอก ควบคุมการจราจร
หากพบเห็นว่าชายหาดบริเวณดังกล่าวดู
คับแคบหรือหนาแน่นไป ก็ให้พิจารณาใช้
ชายหาดใกล้เคียงได้ โดยต้องมีมาตรการ
เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ นายกฯยังขอให้กระทรวง
มหาดไทย การท่องเที่ยวฯ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงผู้ประกอบการ
ช่วยกันดูแลบริหารจัดการขยะโดยรอบ
บริเวณดังกล่าวด้วย ยืนยันว่ารัฐบาลไม่ห้าม
การทำกิจกรรมใดๆ แต่ฝากให้พ่อค้า แม่ค้า
คนขายของเรียนรู้ ปรับตัว นำเสนอรูปแบบ
บริการตามวิถีวิถีใหม่หรือ New Normal ด้วย

แนะแรงงานพัฒนาฝีมือเตรียมไปตปท. สธ.
นางนฤมลกล่าวด้วยว่า หลังการ

ระบาดของไวรัสโควิด-19 นายกฯให้ความ
สำคัญกับผู้ใช้งาน ซึ่งแรงงานไทยเป็น
ประเทศลำดับต้นๆ ที่ตลาดแรงงานต่าง
ประเทศต้องการ และที่ผ่านมามีผู้แทนจาก
ประเทศต่างๆ เข้าเยี่ยมคารวะนายกฯและ
แจ้งความประสงค์ต้องการแรงงานไทยไป
ทำงานในพื้นที่เศรษฐกิจ ทั้งนี้ นายกฯมอบ
ให้กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ร่วมกับภาคเอกชน เร่งเตรียมความพร้อม
จัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศให้
ได้รับประโยชน์สูงสุด มีศักดิ์ศรี มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี และมีโอกาสได้รับการพัฒนา
ทักษะฝีมือ รวมถึงทักษะด้านภาษา ถ้า
การเดินทางระหว่างประเทศทำได้ตามปกติ
จัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศได้
ทันที ให้ใกล้เคียงเป้าหมาย 100,000 คน
ตามที่ตั้งเป้าไว้ คาดว่าทำให้มีรายได้เข้า
ประเทศกว่า 140,000 ล้านบาท ทั้งนี้
ขออย่าให้แรงงานไทยที่สนใจไปทำงาน
ต่างประเทศ เดินทางไปทำงานอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย เตรียมร่างกาย และทักษะ
ฝีมือให้พร้อม รัฐบาลพร้อมสนับสนุน
อำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

ผบ.ทสส.ย้ำแก้แก้มัธมาตรการ

ขณะที่พล.ต.ธีรพงศ์ ภิรมสิงห์ ณ
อยุธยา โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย
กล่าวว่า จากกรณีโรงภาพยนตร์ของห้าง
สรรพสินค้าแห่งหนึ่งในกทม. ใช้พื้นที่ไม่
เหมาะสม หลังรัฐบาลประกาศผ่อนคลาย
มาตรการระดับที่ 3 โดยจัดกิจกรรมไลฟ์
ภายในโรงภาพยนตร์เปิดตัวนักแสดงวัยรุ่น

ทำให้มีการรวมตัว ถือเป็นสัญญาณอันตราย
ในการแพร่กระจายของเชื้อโรค จนนำไปสู่
การปิดให้บริการของโรงภาพยนตร์ดังกล่าว
เป็นระยะเวลา 3 วันนั้น พล.อ.พรพิพัฒน์
เบญจยศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
(ผบ.ทสส.) ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ
แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง
(ศปม.) ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ
ห้างร้าน เน้นย้ำให้ประชาชนผู้ใช้บริการใน
ห้างสรรพสินค้าหรือสถานที่ในแหล่งชุมชน
ต่างๆ ยังร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการหลัก
5 ข้อโดยเคร่งครัด ได้แก่ ล้างมือบ่อยๆ
สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจาก
บ้าน สำหรับผู้ประกอบการห้างร้านควร
จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาด
สะอาดให้เพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ หมั่น
ล้างทำความสะอาดสถานที่และพื้นผิว
สัมผัส และกำหนดให้ผู้เข้าใช้บริการ
มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลโดย
เคร่งครัด เพราะการประกาศมาตรการ
ผ่อนคลายระยะต่างๆ ที่ผ่านมานั้น เพื่อ
ลดผลกระทบในการดำเนินชีวิตประจำ
วันของประชาชน ให้สามารถดำเนินชีวิต
ได้ใกล้เคียงภาวะปกติมากที่สุด แต่ไม่ได้
หมายความว่าเราจะใช้ชีวิตได้ตามปกติ
เหมือนในอดีต อาจเสี่ยงแพร่กระจาย
ของเชื้อโรค ทำให้แก้ไขยากในอนาคต

อึ้งกิจกรรมกิจการฝ่าฝืนปิดทันทีวัน

“พร้อมกันนี้แจ้งเตือนให้สถาน
บริการต่างๆ ยังรักษามาตรฐานคัดกรอง
และจัดสถานที่ให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิด
ความแออัดของผู้มาใช้บริการซ้ำรอย
โรงภาพยนตร์ดังกล่าว ถ้าตรวจพบมีการ
ฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมาย มีโทษ
สูงสุดทันที ขอความร่วมมือทุกกลุ่มฝ่าย
โปรดอย่าหละหลวมในการป้องกันแพร่
ระบาดของโรค แม้ภาพรวมสถานการณ์
จะดีขึ้นโดยลำดับ แต่วินัยของคนในชาติ
คือ สิ่งสำคัญที่จะพาประเทศไทยก้าวข้าม
ผ่านสถานการณ์ระบอบของโรคไปได้”
พล.ต.ธีรพงศ์กล่าว

สธ.-ศธ.ทำคู่มือแจกพร.เตรียมเปิดเรียน
พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดี

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึง การเตรียมความพร้อมสถานศึกษาในการ ป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 ว่า กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และภาคีเครือข่าย ร่วมทำคู่มือแนวปฏิบัติ สำหรับสถานศึกษา ด้านสำคัญที่สุดคือ มาตรการความปลอดภัยเพื่อควบคุมการ แพร่ระบาดของโควิด-19 ในโรงเรียน ซึ่ง โรงเรียนต้องเตรียมความพร้อมตั้งแต่ 1.จุด รับ-ส่งนักเรียนที่ต้องมีจุดคัดกรองนักเรียน เพื่อดูว่าเด็กแต่ละคนมีอาการป่วยหรือไม่ 2.เด็กนักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน 3.นักเรียน ต้องล้างมือบ่อยๆ โรงเรียนต้องจัดวาง จุดล้างมือ และมีเวลาที่เด็กต้องไปล้างมือ 4.โรงเรียนต้องปรับปรุงห้องเรียนด้วยการ จัดโต๊ะที่นั่งเรียนให้เว้นระยะห่างกัน ลด จำนวนเด็กต่อชั้นเรียน และปรับปรุงพื้นที่ อื่นในโรงเรียน อาทิ โรงอาหารที่ต้องทำให้ เด็กเว้นระยะห่างด้วย 5.ต้องทำความสะอาด สะอาดบ่อยๆ และสม่ำเสมอ โดยเฉพาะ ห้องสุขาและจุดสัมผัส 6.งดทำกิจกรรมที่ ทำให้เกิดความแออัด งดแข่งขันต่างๆ อธิบติกรมอนามัย กล่าวอีกว่า

ขณะเดียวกันอยากให้พ่อแม่ผู้ปกครองของ นักเรียนมีการสื่อสารกับโรงเรียน และเข้า มาร่วมมือกัน เพราะจากนี้ไป ผู้ปกครอง ของนักเรียนต้องปรับตัว ทั้งการมารับ-ส่ง นักเรียน การจัดเตรียมหน้ากากอนามัยให้ เด็กมีติดตัวขณะที่มาโรงเรียน โดยต้องฝึก และทำความเข้าใจกับเด็กว่าเขาต้องสวม หน้ากากตลอดเวลา ต้องล้างมือ และต้อง เว้นระยะห่างจากเพื่อน ๆ ด้วย นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมสุขภาพและโฆษกกรมอนามัย กล่าว ว่า คู่มือสำหรับสถานศึกษาในการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เนื้อหาภายในเล่มมีเช็คลิสต์ประมาณ 40 ข้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 20 ข้อแรกที่มีความ สำคัญมาก ถ้าโรงเรียนนั้นๆ ผ่านการ ประเมินตัวเองได้ครบ 20 ข้อนี้ มันใจ ได้ว่าจะไม่มีการแพร่ระบาดของโรคนี้เกิดขึ้น ในโรงเรียนช่วงที่เปิดเรียนแล้วและผู้ปกครอง จะมีความสบายใจด้วย ทั้งนี้สามารถ ดาวน์โหลดคู่มือดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ ของกรมอนามัย

วัดพระแก้ว-หลักเมือง-วัดโพธิ์เปิดแล้ว
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่วัด พระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว ที่เปิดให้ประชาชนเข้าสักการะเยี่ยมชม เป็นวันแรก หลังปิดมานานกว่า 2 เดือน โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างเงียบเหงา มี ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทาง เข้าเยี่ยมชมและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บางตา โดยวัดพระแก้วเปิดเวลา 08.30- 15.30 น. พร้อมขอความร่วมมือแต่งกาย อย่างสุภาพและสวมหน้ากากอนามัยก่อน เข้าวัด เช่นเดียวกับ ศาลหลักเมือง มี ประชาชนมาเข้าแถวรอสักการะศาลเจ้าพ่อ หลักเมืองศึกศึก ตั้งแต่เวลาเปิด 08.30 น. ขณะที่ศาลหลักเมืองจัดมาตรการป้องกันการ แพร่ระบาดของโควิด-19 ลดความ แออัดในพื้นที่ ด้วยการจำกัดจำนวนคน เข้าสักการะได้ครั้งละ 33 คน และใช้เวลา คนละไม่เกิน 10 นาที ในการเข้าสักการะ ซึ่งมีการคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายต้อง ไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และติด สติกเกอร์ ต้องใส่แมส ทำความสะอาดมือ ก่อนและหลังสักการะ เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร งดจุดธูปเทียน งดจัดกิจกรรม เป็นหมู่คณะ และนำเครื่องสังเวยมาถวาย อนุญาตให้นำมาถวายเป็นรายบุคคล ณ จุดที่ ศาลหลักเมืองกำหนด ส่วนที่วัดพระเชตุพน วิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือวัดโพธิ์ เปิดให้ประชาชนเข้าสักการะได้แล้ว โดยเปิด เพียงประตูกลางประตูเดียว เพื่อให้ประชาชน เข้า-ออก พร้อมกำชับให้สวมหน้ากากอนามัย

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้า ๑

ทั่วโลกดับ4แสน

ติดเชื้อโควิดทะลุ7ล้านคน

เกาหลีป่วยเพิ่ม57ราย
บราซิลตายพุ่ง3.5หมื่น
เลิกรายงานผู้ป่วยสะสม

ไวรัสโควิด-19 คร่าชีวิต 4 แสนรายทั่วโลก ติดเชื้อทะลุ
เกิน 7 ล้านคน “บราซิล” ยอดตายพุ่งกว่า 3.5 หมื่นศพ
รบ.ปรับรายงานยอดแค่ 24 ชั่วโมง ด้านเม็กซิโก
ขยับขึ้นที่ 7 ส่วนจีนเร่งพัฒนาวัคซีน แจก “สมุด
ปกขาว” รวบรวมข้อมูลต่อผู้ไวรัสสมรรถนะ ตลอดช่วง
เวลาที่ผ่านมา

▶▶▶ ต่อ : ทั่วโลก -หน้า 11

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

ทั่วโลก

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ผู้สื่อข่าว รายงานถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ไวรัสโควิด-19 ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ว่าขณะนี้พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อ ไวรัสดังกล่าวพุ่งขึ้นทำสถิติใหม่อีกครั้ง โดยในเช้าวันเดียวกันนี้ มีผู้เสียชีวิต เพิ่มขึ้น 3,613 ราย ในรอบ 24 ชั่วโมง ทำให้ ยอดผู้เสียชีวิตรวม อยู่ที่ 402,575 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 108,726 คน ยอดรวมอยู่ที่ 7,000,815 คน ซึ่งประเทศ สหรัฐอเมริกา ยังคงเป็นประเทศที่มี ผู้เสียชีวิตมากที่สุด อยู่ที่ 112,096 ราย ตามมาด้วยอังกฤษ 40,465 ราย บราซิล 36,044 ราย อิตาลี 33,846 ราย ฝรั่งเศส 29,142 ราย สเปน 27,135 ราย และ เม็กซิโก 13,511 ราย

สหรัฐฯยังนำโด่งติดเชื้อไวรัส

ขณะที่ประเทศซึ่งมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น มากที่สุดใน 1 วัน ยังคงเป็นสหรัฐฯ อยู่ที่ 20,969 ราย ตามด้วยบราซิล 13,108 ราย อินเดีย 10,438 ราย รัสเซีย 8,855 ราย ชิลี 5,246 ราย ปากีสถาน 4,734 ราย เปรู 4,358 ราย ซาอุดีอาระเบีย 3,121 ราย บังกลาเทศ 2,635 ราย แอฟริกาใต้ 2,539 ราย และอิหร่าน 2,269 ราย ทั้งนี้ สหรัฐฯ ยังมีผู้ติดเชื้อสูงสุด อยู่ที่ 1,988,545 ราย บราซิล 676,494 ราย รัสเซีย 467,673 ราย สเปน 288,390 ราย อังกฤษ 284,868 ราย อินเดีย 247,678 ราย อิตาลี 234,801 ราย เปรู 191,758 ราย เยอรมนี 185,696 ราย อิหร่าน 169,425 ราย ตุรกี 169,218 ราย ฝรั่งเศส 153,634 ราย ชิลี 127,745 ราย และ เม็กซิโก 113,619 ราย ส่วนผู้ติดเชื้อที่ได้รับการรักษาจนหายแล้ว อยู่ที่ 3,422,299 ราย

เกาหลียอดเพิ่มเกิน50สองวันติด

สำนักข่าวต่างประเทศรายงาน จากกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ว่าศูนย์ ป้องกันและควบคุมโรคเกาหลี (เคซีดีซี) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัส

โควิด-19 ว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่อย่างน้อย 273 ราย จำนวนผู้ป่วยสะสมเพิ่มเป็น อย่างน้อย 11,776 ราย เพิ่มขึ้น 57 ราย สูงกว่า สถิติเมื่อวันที่ 6 มิถุนายนที่ผ่านมา ที่ ยืนยันผู้ป่วยใหม่ 51 ราย โดยนับเป็นวัน ที่สองติดต่อกันแล้วที่เกาหลีใต้ ยืนยันผู้ติด เชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นมากกว่าวันละ 50 ราย ส่วนผู้ที่ได้รับการรักษาหาย มีเพิ่มขึ้นอีก 21 ราย ส่งผลให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตจาก แพทย์ให้ออกจาก รพ.หรือสถานที่กักตัว สำหรับตรวจรักษาโรคนี้ เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10,552 ราย

พบกลับจากต่างประเทศแค่4ราย

เมื่อจำแนกผู้ป่วยกลุ่มใหม่ 57 ราย พบว่าเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพียง 4 ราย เท่ากับที่เหลือคือการได้รับ เชื้อภายในประเทศ โดยภูมิภาคที่พบผู้ป่วย มากที่สุดยังคงเป็นกรุงโซล และพื้นที่ใกล้เคียง ด้านพื้นที่เสี่ยงซึ่งพบการแพร่ระบาดเป็น คลัสเตอร์ หรือเป็นกลุ่ม มากที่สุดยังคง เป็นสถานบันเทิง ซึ่งจะครบกำหนดปิด 30 วัน ในวันที่ 14 มิถุนายนนี้ แต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะได้กลับมาเปิดพื้นที่หรือไม่ ส่วนศูนย์กระจายสินค้า และงานชุมนุม ทางศาสนาที่แม้จัดในพื้นที่กลางแจ้ง ทว่ามีผู้คนรวมตัวค่อนข้างหนาแน่น

บราซิลตายแล้วกว่า3.5หมื่นคน

ขณะที่เดียวกัน มีรายงานจากกรุง บราซิเลีย ประเทศบราซิล ว่ากระทรวง สาธารณสุขบราซิล ได้ออกรายงานเมื่อ วันที่ 6 มิถุนายนที่ผ่านมา ถึงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ว่า มีผู้ป่วยสะสมเพิ่มเป็นอย่างน้อย 672,846 ราย โดยมีการยืนยันผู้ป่วยใหม่ 27,075 ราย ภายใน 24 ชั่วโมง ส่วนผู้เสียชีวิต สะสมเพิ่มเป็นอย่างน้อย 35,930 คน หลังจากมีการยืนยันผู้เสียชีวิตอีก 904 คน ด้านประธานาธิบดีฌอร์เจ โบลโซนาโร กล่าว ว่า สถิติที่กระทรวงสาธารณสุข บราซิล เปิดเผยออกมาทั้งหมด ไม่สามารถ ใช้เป็นดัชนีชี้วัดสถานการณ์ที่กำลัง เกิดขึ้นจริงภายในประเทศได้ ขณะนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังปรับปรุงแก้ไข วิธีการ และรูปแบบการนำเสนอข้อมูล ให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้

เลิกเผยแพร่ยอดรวม-ให้ข้อมูลแค่24ชม.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังมีการ ให้สัมภาษณ์ของประธานาธิบดีฌอร์เก โบล โซนาโร ไม่นาน ข้อมูลปัจจุบัน และข้อมูล ย้อนหลังในช่วงหลายเดือนเกี่ยวกับสถิติ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ใน บราซิล ได้หายไปจากเว็บไซต์ของกระทรวง สาธารณสุข แม้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ ดังกล่าวจะกลับมาปรากฏบนเว็บไซต์อีก ครั้งภายในเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมา แต่ เป็นการเผยแพร่สถิติเฉพาะในรอบ 24 ชั่วโมง ล่าสุด ไม่มีการรายงานสถิติสะสม และ ไม่มีการให้สืบค้นข้อมูลย้อนหลังอีกต่อไป ประกอบกับการที่กระทรวงสาธารณสุข ของบราซิล รายงานสถิติการติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ประจำวันที่ 6 มิถุนายนที่ผ่านมา ล่าช้ากว่ากำหนดนานถึง 5 ชั่วโมง จึงเรียก เสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากสังคม เกี่ยวกับความโปร่งใสในเรื่องของตัวเลข ผู้ติดเชื้อและตัวเลขผู้เสียชีวิตสะสม ที่แท้จริงในบราซิล

ปธน.บราซิลเห็นสื่ออ้างรัฐปกปิด

นายเปาโล เจโรนโม เดอ ซูซา ประธานสมาคมสื่อมวลชนบราซิล กล่าวถึง เรื่องที่เกิดขึ้น ว่าความโปร่งใสของข้อมูล เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการต่อสู้กับ วิกฤติโรคระบาด แต่รัฐบาลกลับพยายาม ปิดปากสื่อจนมากที่สุดเท่าๆ อย่างไม่ก็ตี ทางผู้กับบราซิลได้กล่าวเชิงประชดประชัน เกี่ยวกับรายการของ “จอร์นัล นาซิโอนัล” ซึ่งเป็นรายการข่าวภาคค่ำเรตติ้งสูงที่สุด ของประเทศ ว่าชอบรายงานข่าวบราซิล เสียชีวิตเยอะเพราะโรคนี้นี้ รัฐบาลจึงต้อง จัดทำข้อมูลให้มีความเที่ยงตรงมากที่สุด

เม็กซิโกยอดสะสมขึ้นที่7ของโลก

ขณะที่สาธารณสุขประเทศเม็กซิโก ประกาศเตือนประชาชนที่สัมผัส หรือ ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ ไปพบแพทย์โดยด่วน เพื่อหวั่งควบคุม การแพร่ระบาดให้ได้โดยเร็วที่สุด เนื่องจาก

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวันมีเพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิม และจำนวนผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นถึง 816 ราย คาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ในเม็กซิโกจริงๆ แล้วสูงกว่าตัวเลขอย่างเป็นทางการราว 2.5 เท่า ซึ่งรัฐบาลเม็กซิโกยอมรับว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจริงๆ สูงกว่าที่ทางการระบุไว้ โดยผู้เสียชีวิตสะสม อยู่ที่ 13,000 คน ทะยานขึ้นเป็นอันดับ 7 ของโลก ส่วนจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวมีกว่า 110,000 คน

จีนเร่งวิจัยพัฒนาวัคซีนเข็มท้ายาก

อีกด้านหนึ่ง นายหวัง จือ กัง รัฐมนตรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเทศจีน กล่าวในระหว่างการแถลงข่าวที่กรุงปักกิ่ง ว่าการพัฒนาวัคซีนต่อต้านไวรัสโควิด-19 ยังคงเป็นยุทธศาสตร์พื้นฐานในความพยายามของจีนในการเอาชนะเชื้อไวรัสนี้ แต่การพัฒนาวัคซีนมีความยาก และต้องใช้เวลา

นายหวัง จือกั๋ง กล่าวด้วยว่า มีนักวิทยาศาสตร์บางคนเปรียบเทียบความยากลำบากในการพัฒนาวัคซีนว่าเป็นเหมือนกับการเดินม้าที่จิ้งหะก้าวย่างจะต้องแม่นยำ และต้องมีการฝึกฝนอย่างหนัก จีนกำลังพยายามอย่างยิ่งในการพัฒนาวัคซีนสำหรับรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่า นักวิจัยจีน 5 กลุ่ม ต่างดำเนินการวิจัยทางคลินิกกับมนุษย์ หรือคิดเป็นครั้งหนึ่งของการทดสอบกับมนุษย์ทั่วโลก ซึ่งประธานาธิบดี จิ้น ผิง ของจีน ประกาศให้คำมั่นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก ซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารองค์การอนามัยโลก ว่าวัคซีนโควิด-19 ที่จีนกำลังเร่งพัฒนาอยู่นั้น หากสำเร็จและใช้ได้ผลแล้ว จะเป็นทรัพย์สินสาธารณะ และจีนจะแจกจ่ายเพื่อให้แน่ใจว่าประเทศกำลังพัฒนาจะสามารถเข้าถึงวัคซีนดังกล่าวและมีการใช้

ปักกิ่งเผยสมุดปกขาวข้อมูลโควิด
สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ว่า นพ.หม่า เสี่ยวเว่ย ประธานคณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติจีน เปิดเผยเอกสาร “สมุดปกขาว” ซึ่งแจ้งการดำเนินงานของรัฐบาลปักกิ่งใน

และระหว่างประเทศ เพื่อยับยั้งโรคดังกล่าว ทั้งนี้ สาระสำคัญของสมุดเล่มนี้เป็นกรรวบรวมสถิติถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ว่าจำนวนผู้ป่วยสะสมจากโรคนี้ในจีน มีอย่างน้อย 83,017 ราย เสียชีวิตอย่างน้อย 4,634 ราย และมีผู้ได้รับการรักษาหายแล้ว 78,307 ราย คิดเป็นอัตราการหายป่วย 94.3% ซึ่งหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการรักษา คือการสร้าง รพ.สนาม เฉพาะที่เมืองอุ๋นซุนย์กลางการแพร่ระบาด มี รพ.สนาม 6 แห่ง รักษาผู้ป่วยได้ 14,000 เตียง

จีนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ผู้ป่วย

ขณะเดียวกัน รัฐบาลปักกิ่งก็รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ในการตรวจและการรักษาให้ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงทุกคน โดยสถิติถึงวันที่ 31 พฤษภาคมนั้น ทางการจีนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายให้ผู้ป่วยไปแล้ว 58,000 ราย คิดเป็นงบประมาณถึง 1,350 ล้านหยวน หรือราว 6,002.75 ล้านบาท หรือเฉลี่ยรายละประมาณ 23,000 หยวน หรือราว 102,269.13 บาท

อย่างไรก็ดี ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการหนักย่อมต้องสูงกว่ามาก ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้ภาครัฐรับผิดชอบดูแลทั้งหมด โดยค่าใช้จ่ายต่อราย อยู่ที่ประมาณ 150,000 หยวน หรือราว 666,972.56 บาท ถึง 1 ล้านหยวน หรือราว 4.45 ล้านบาท เกือบครึ่งของผู้ติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจีนนั้น เฉพาะที่มณฑลหูเป่ย์ ซึ่งพบผู้ป่วยมากที่สุดกว่า 3,000 ราย ซึ่งอายุประมาณ 80 ปีขึ้นไป โดยมี 7 คน อายุเกิน 100 ปี

ให้ความช่วยเหลือตปท.27ชาติ

สำหรับความร่วมมือกับต่างประเทศ รัฐบาลปักกิ่ง เสนอมอบความช่วยเหลือให้กับมากกว่า 150 ประเทศ โดยส่งบุคลากร

จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวันมีเพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิม และจำนวนผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นถึง 816 ราย คาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ในเม็กซิโกจริงๆ แล้วสูงกว่าตัวเลขอย่างเป็นทางการราว 2.5 เท่า ซึ่งรัฐบาลเม็กซิโกยอมรับว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจริงๆ สูงกว่าที่ทางการระบุไว้ โดยผู้เสียชีวิตสะสม อยู่ที่ 13,000 คน ทะยานขึ้นเป็นอันดับ 7 ของโลก ส่วนจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวมีกว่า 110,000 คน

จีนเร่งวิจัยพัฒนาวัคซีนเข็มท้ายาก

อีกด้านหนึ่ง นายหวัง จือ กัง รัฐมนตรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเทศจีน กล่าวในระหว่างการแถลงข่าวที่กรุงปักกิ่ง ว่าการพัฒนาวัคซีนต่อต้านไวรัสโควิด-19 ยังคงเป็นยุทธศาสตร์พื้นฐานในความพยายามของจีนในการเอาชนะเชื้อไวรัสนี้ แต่การพัฒนาวัคซีนมีความยาก และต้องใช้เวลา

นายหวัง จือกั๋ง กล่าวด้วยว่า มีนักวิทยาศาสตร์บางคนเปรียบเทียบความยากลำบากในการพัฒนาวัคซีนว่าเป็นเหมือนกับการเดินม้าที่จิ้งหะก้าวย่างจะต้องแม่นยำ และต้องมีการฝึกฝนอย่างหนัก จีนกำลังพยายามอย่างยิ่งในการพัฒนาวัคซีนสำหรับรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่า นักวิจัยจีน 5 กลุ่ม ต่างดำเนินการวิจัยทางคลินิกกับมนุษย์ หรือคิดเป็นครั้งหนึ่งของการทดสอบกับมนุษย์ทั่วโลก ซึ่งประธานาธิบดี จิ้น ผิง ของจีน ประกาศให้คำมั่นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก ซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารองค์การอนามัยโลก ว่าวัคซีนโควิด-19 ที่จีนกำลังเร่งพัฒนาอยู่นั้น หากสำเร็จและใช้ได้ผลแล้ว จะเป็นทรัพย์สินสาธารณะ และจีนจะแจกจ่ายเพื่อให้แน่ใจว่าประเทศกำลังพัฒนาจะสามารถเข้าถึงวัคซีนดังกล่าวและมีการใช้

ปักกิ่งเผยสมุดปกขาวข้อมูลโควิด
สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ว่า นพ.หม่า เสี่ยวเว่ย ประธานคณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติจีน เปิดเผยเอกสาร “สมุดปกขาว” ซึ่งแจ้งการดำเนินงานของรัฐบาลปักกิ่งใน

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

ปักกิ่งเผยสมุดปกขาวข้อมูลโควิด

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ว่า นพ.หม่า เสี่ยวเว่ย ประธานคณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติจีน เปิดเผยเอกสาร “สมุดปกขาว” ซึ่งแจ้งการดำเนินงานของรัฐบาลปักกิ่งในการต่อสู้กับวิกฤติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 แม้เป็นการต่อสู้กับโรค มาตรการป้องกัน และตรวจสอบ และความร่วมมือทั้งภายในและระหว่างประเทศ เพื่อยับยั้งโรคดังกล่าว

ทั้งนี้ สาระสำคัญของสมุดเล่มนี้เป็นการรวบรวมสถิติถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ว่าจำนวนผู้ป่วยสะสมจากโรคนี้ในจีน มีอย่างน้อย 83,017 ราย เสียชีวิตอย่างน้อย 4,634 ราย และมีผู้ได้รับการรักษาหายแล้ว 78,307 ราย คิดเป็นอัตราการหายป่วย 94.3% ซึ่งหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการรักษา คือการสร้าง รพ.สนาม เฉพาะที่เมืองอู่ฮั่น ศูนย์กลางการแพร่ระบาด มี รพ.สนาม 6 แห่ง รักษาผู้ป่วยได้ 14,000 เตียง

ซีจีเอ็มบีมอบค่าใช้จ่ายให้ผู้ป่วย

ขณะเดียวกัน รัฐบาลปักกิ่งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ในการตรวจและการรักษาให้ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงทุกคน โดยสถิติถึงวันที่ 31 พฤษภาคมนั้นทางการจีนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายให้ผู้ป่วยไปแล้ว 58,000 ราย คิดเป็นงบประมาณถึง 1,350 ล้านหยวน หรือราว 6,002.75 ล้านบาท หรือเฉลี่ยรายละประมาณ 23,000 หยวน หรือราว 102,269.13 บาท

อย่างไรก็ดี ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการหนักย่อมต้องสูงกว่ามาก ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้ภาครัฐรับผิดชอบดูแลทั้งหมด โดยค่าใช้จ่ายต่อราย อยู่ที่ประมาณ 150,000 หยวน หรือราว 666,972.56 บาท ถึง 1 ล้านหยวน หรือราว 4.45 ล้านบาท เกือบอายุของผู้ติดป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ในจีนนั้น เฉพาะที่มณฑลหูเป่ย์ ซึ่งพบผู้ป่วยมากที่สุดกว่า 3,000 ราย ซึ่งอายุประมาณ 80 ปีขึ้นไป โดยมี 7 คน อายุเกิน 100 ปี

ให้ความช่วยเหลือตปท.27ชาติ

สำหรับความร่วมมือกับต่างประเทศ รัฐบาลปักกิ่ง เสนอมอบความช่วยเหลือให้กับมากกว่า 150 ประเทศ โดยส่งบุคลากร

และเครื่องมือแพทย์ไปช่วยเหลือแล้ว 27 ประเทศ และประสานความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศอย่างน้อย 4 แห่ง นพ.หม่า เสี่ยวเว่ย ยืนยันว่ารัฐบาลปักกิ่งไม่ได้ปิดบังข้อมูล และไม่มีแผนชะลอการเปิดเผยข้อมูลไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ส่วนแหล่งอุบัติเหตุ หรือที่มาของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 นั้น ยังคงเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันตรวจสอบ เช่นเดียวกับกฤษฎีระดับความร่วมมือในการพัฒนารักษาและวัคซีนป้องกัน

ทั่วโลกป่วยกว่าล้าน-ดับทะลุ4แสน

อย่างไรก็ดี ในช่วงเย็นวันเดียวกันพบว่าทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 สะสม 7,000,815 ราย มีผู้เสียชีวิตแล้ว 402,575 ราย รักษาหายรวม 3,422,299 ราย สำหรับ 5 อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ได้แก่ สหรัฐฯ 1,988,545 ราย เสียชีวิต 112,096 ราย บราซิล 676,494 ราย เสียชีวิต 36,044 ราย รัสเซีย 467,673 ราย เสียชีวิต 5,859 ราย สเปน 288,390 ราย เสียชีวิต 27,135 ราย และอังกฤษ 284,868 ราย เสียชีวิต 40,465 ราย

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้า ๑

ล้นศบค.กดดันมู '12กิจการ' พรม

ผับบาร์-กอนถ่าย
ตุ้จัดระเบียบปูลือ
แยกโซนชายหาด
'ดนตรี'ร้องช่วยอีก

พาราคนล้งปิดเมเจอร์ 3 วัน 'บักตุ้'
ล้งจัดระเบียบชายหาดให้ชัดเจน

(อ่านต่อหน้า 10)

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

ต่อจากหน้า 1

ลุ้นศพค.

ป่วยโควิดเพิ่ม 8 ราย ในที่กัก

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ในประเทศไทยไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่ม แต่พบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อโควิดเพิ่มใหม่ 8 ราย รักษาที่โรงพยาบาล (รพ.) 82 ราย จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ในวันนี้เป็นผู้ป่วยที่อยู่ในสถานกักกันโรคของรัฐ (State Quarantine) เดินทางมาจากสหรัฐอเมริกา 5 ราย ประเทศคูเวต 2 ราย ประเทศอินเดีย 1 ราย

“นับเป็นวันที่ 13 แล้วที่รายงานการติดเชื้อภายในประเทศไทยเป็นศูนย์ ต้องขอปรบมือให้พี่น้องคนไทยทุกคน ที่ช่วยกันทำให้ประเทศไทยของเราฝ่าฟันวิกฤตโควิด-19 ในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา จนวันนี้มีจำนวนผู้ป่วยในประเทศไทยเป็นศูนย์ราย ต่อเนื่องกันเป็นวันที่ 13 ซึ่งความเครียดในวันนั้นเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มเล็กน้อยบนหน้าของพวกเราในวันนี้ได้” พญ.พรรณประภา กล่าว

ลุ้นศพค.ไฟเขียวเฟส 4 สีแดง

พญ.พรรณประภาเปิดเผยถึงสถานการณ์ทั่วโลก 211 ประเทศ ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 81 และพบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อทั่วโลกสะสมรวม 6,974,721 ราย เสียชีวิต 402,904 ราย ประเทศที่พบผู้ป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.สหรัฐอเมริกา มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 1,988,544 ราย เสียชีวิต 112,096 ราย 2.บราซิล 676,494 ราย เสียชีวิต 36,044 ราย 3.รัสเซีย 458,689 ราย เสียชีวิต 5,725 ราย 4.สเปน 288,390 ราย เสียชีวิต 27,135 ราย และ 5.สหราชอาณาจักร 284,868 ราย เสียชีวิต 40,465 ราย โดยผู้ป่วยรายใหม่ทั่วโลกเพิ่มขึ้น 129,924 ราย ภายใน 1 วัน และมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 4,192 ราย

“ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ล่าสุดองค์การอนามัยโลกได้ออกคำแนะนำใหม่สำหรับประชาชน ซึ่งเดิมกำหนดให้ผู้ที่มีอาการป่วย จะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย แต่เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน ได้ออกคำแนะนำใหม่ว่าประชาชนควรสวมหน้ากากอนามัยชนิดผ้าทุกครั้งก่อนออกนอกเคหสถาน เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด-19” พญ.พรรณประภา กล่าว

พญ.พรรณประภา กล่าวว่า สำหรับมาตรการผ่อนคลายในระยะที่ 4 จะเป็นการเปิดกิจการ/กิจกรรม ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น สถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียน กองถ่าย ดับบาร์ ฯลฯ โดยเป็นกลุ่มสีแดง มีความเสี่ยงสูง ซึ่งมีการรวมของประชาชนจำนวนมาก ไปจนถึงสถานที่ที่มีลักษณะปิดซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อเป็นอย่างมาก ขณะนี้ต้องรอมมาตรการในการเปิดสถานบริการเหล่านี้ ว่าจะต้องปฏิบัติตามมาตรการหลัก/มาตรการรองอย่างไรบ้าง โดยแต่ละกิจการ

จะมีมาตรการที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งจะต้องรอให้ ศบค.สรุปผลอีกครั้งหนึ่ง

‘บิ๊กตู่’กำชับจัดระเบียบปูเสื่อ

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สั่งการให้จัดระเบียบชายหาดใหม่ และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเลือกทำกิจกรรมได้ตามต้องการ แต่ต้องไม่เกิดความแออัดและปลอดภัยจากการแพร่ หรือไปรับเชื้อโควิด-19 โดยจัดระเบียบพื้นที่ให้ชัดเจน มีโซนสำหรับประชาชนพักผ่อน รับประทานอาหารให้มีร้าน หรือสามารถขายอาหารได้ พร้อมจัดให้มีพื้นที่ว่างที่ประชาชนสามารถปูเสื่อ หรือนำเก้าอี้เล็กมาตั้ง เพื่อรับประทานอาหารกันเองในครอบครัว รวมทั้งพื้นที่สำหรับเล่นกีฬาชายหาด กีฬาทางน้ำ ทางเรือ ทั้งหมดนี้ต้องเน้นถึงความปลอดภัย ปลอดภัย ปลอดภัย ทั้งหมดยังต้องเน้นถึงความจำนวนผู้เข้ามาท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ชายหาด ตั้งแต่บริเวณภายนอก ควบคุมการจราจร หากพบเห็นว่าชายหาดบริเวณดังกล่าวคับแคบ หรือหนาแน่นไป ก็ให้พิจารณาใช้ชายหาดอื่น ๆ ใกล้เคียงได้ โดยต้องมีมาตรการเช่นเดียวกัน

ศบค.ชุดเล็กประชุม 10 มิ.ย.

“นายกรัฐมนตรียังขอให้กระทรวงมหาดไทย การท่องเที่ยว และองค์กรปกครองท้องถิ่น รวมถึงผู้ประกอบการช่วยกันดูแลบริหารจัดการขยะโดยรอบบริเวณดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ห้ามการทำกิจกรรมใดๆ แต่ฝากให้พ่อค้า แม่ค้า คนขายของเรียนรู้ปรับตัว นำเสนอรูปแบบบริการตามชีวิตวิถีใหม่หรือ New Normal ด้วย” นางนฤมล กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจ (ศบค.ชุดเล็ก) ที่มี พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) จะมีการประชุมในวันที่ 10 มิถุนายนนี้ เพื่อพิจารณา 12 กิจกรรม รวมทั้งหารือกับผู้ประกอบการ เพื่อนำผลพิจารณาเสนอต่อที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานต่อไป

‘เฉลิมชัย’ แจกข้าว 3.3 หมื่นถุง

ที่สำนักงานเทศบาลตำบลปรางดาบุรี อ.ปรางดาบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายวิรัช ปิยพรไพบูลย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พยายามเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมบุตรชาย นายวิรัช นายจักรพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ เป็นตัวแทน นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน โอนามูลนิธิคุณแม่ฉลวย ศรีอ่อน มอบข้าวสาร 33,000 ถุง มูลค่า 3.3 ล้านบาท ให้เทศบาลเมืองหัวหิน ผู้นำทุกตำบลใน อ.หัวหิน และ อ.ปรางดาบุรี เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบสถานการณ์โควิด-19

นายวิรัชกล่าวว่า นายเฉลิมชัยมีความห่วงใยปัญหาการเกิดโรคระบาดโควิด-19 ที่มีผลกระทบกับประชาชนที่มีฐานะยากจน จึงมอบหมายให้ตนสำรวจผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ผ่านนายอำเภอ นายกเทศมนตรี นาย อบต. กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน จากนั้นเชิญตัวแทนหน่วยงานดังกล่าวมารับมอบเพื่อไปแจกให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อน

‘นิพนธ์’ ตรวจหาดสมิหลา

วันเดียวกัน นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ชายหาดสมิหลา สงขลา เพื่อตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองของเทศบาลนครสงขลา ที่ส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาคัดกรองนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่บริเวณชายหาดแหลมสมิหลา สงขลา วัตถุประสงค์มุ่งอำนวยความสะดวกและใช้เจลล้างมือทุกคน ปิดกั้นทางเข้าชายหาดบางจุดที่ไม่ได้ผ่านจุดคัดกรอง ให้วันระยะห่างของลูกค้ายในช่วงที่มีลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้า เน้นย้ำสวมหน้ากากอนามัยทุกคน พร้อมสั่งการให้นายก ทน.สงขลาเพิ่มจุดคัดกรอง 3-4 จุด บริเวณชายหาดซาลาที่คนมาจนถึงชายหาดสมิหลา บริเวณนางเงือกศาลาไทยและขอความร่วมมือประชาชนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวชายหาดสมิหลา ให้ผ่านจุดคัดกรองทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของปรกศ

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

บางแสนเข้มรด-คนเข้าหาด

ส่วนที่ชายหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ทางด้านเทศบาลเมืองแสนสุข พร้อมตำรวจ สภ.แสนสุข ประสานงานร่วมกันตรวจตราบริเวณชายหาดบางแสนพบว่าปริมาณรถหนาแน่น และให้จอดบริเวณถนนชายหาดบางแสนชั้นใต้เพียง 2 คัน เท่านั้น ปิดถนนบริเวณชายหาดบางแสน ให้นักท่องเที่ยววนรถไปจอดบริเวณถนนบางแสนสาย 2 แทน รวมทั้งให้ไปใช้เส้นทางหน้าร้านอาหารจันทร์เพื่อไปสู่หาดวนนก เพื่อลดปริมาณรถที่จอดบริเวณชายหาดบางแสนไม่ให้แออัด รวมทั้งจำกัดปริมาณคนที่จะมาเที่ยวชายหาดบางแสนไม่ให้หนาแน่นเกินไป เพราะเกรงว่าจะมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่สำคัญทางด้านสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีก็กังวลในเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยเช่นกัน

คนแห่เที่ยว'สวนสน'รดติดยาว

ที่ จ.ระยอง ผู้สื่อข่าวรายงานได้รับแจ้งจากชาวบ้าน ต.แกลง อ.เมืองระยอง มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาเที่ยวชายทะเลสวนสนตั้งแต่นอกเขตของกรมป่าไม้ขึ้นไประหว่างเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) แกลง และเขตเทศบาล ต.แกลงทะเล ทำให้การจราจร

ติดขัดยาว ลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบว่านักท่องเที่ยวนำรถจอดสองข้างฝั่งถนนยาวเหยียดพากันนำเสื้อผ้าปูรองนั่งล้อมวงกินอาหารจำนวนมาก บางส่วนก็ลงเล่นน้ำทะเล

จากการสำรวจพบว่านักท่องเที่ยวพากันมาเป็นครอบครัวมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ไม่มีใครสวมหน้ากากอนามัย โดยไม่พบเจ้าหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานมาควบคุมดูแล การป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไม่ตระหนักการเว้นระยะห่าง คาดว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ดีขึ้นแล้วการ์ดจึงตก

ตราดจัดโปรโมตพัก1คืนแถม1

ที่ จ.ตราด โดยเฉพาะ อ.เกาะช้าง เรือเฟอร์รี่ทั้งสองแห่งต้องปรับเที่ยวเดินเรือเพิ่มขึ้น เป็น 24 เที่ยว/วัน ทั้งไปและกลับ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตราด ร่วมกับสมาคมโรงแรม รีสอร์ท จ.ตราด ทำโครงการ "โครงการคิดแล้ว...ไม่ให้อึดใจตราด" เพื่อกระตุ้นนักท่องเที่ยว ด้วยการรับสมัครโรงแรมและรีสอร์ท เพื่อร่วมกิจกรรมพัก 1 คืน แถม 1 คืน ซึ่งมีโรงแรม รีสอร์ทใน จ.ตราดเกือบ 100 แห่ง สมัครเข้าร่วม

นายสุชนันต์ ก่อสงลักษณ์ นายกสมาคมโรงแรม รีสอร์ท จ.ตราด เปิดเผยว่า การทำกิจกรรมนี้จะกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาตราด เพราะหลังจากหยุดไป 2-3 เดือนธรรมชาติได้หยุดพักและกลับมาสวยงามมาก ซึ่งโรงแรมส่วนใหญ่พร้อมที่จะเปิดในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมกว่าร้อยละ 70 และจะมีกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ดู คือ พัก 1 คืน แถมให้ฟรีอีก 1 คืน

นับพันแห่เที่ยว-ทำบุญกาญจน์

ที่ จ.กาญจนบุรี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศที่บริเวณสะพานไม้อุตตมานุสรณ์ สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของอำเภอสังขละบุรี และชุมชนบ้านวังกะ ซึ่งเป็นชุมชนชาวไทยเชื้อสายมอญ มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาท่องเที่ยว ทำบุญตักบาตร เดินเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก และชิมอาหารพื้นเมือง ก่อนจะเดินทางมายังสะพานไม้ เพื่อถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก โดยบางส่วนยังเลือกใช้บริการเรือน้ำเที่ยว ชมบรรยากาศทะเลสาบเขื่อนวชิราลงกรณ์ในยามเช้า ที่ยาวดจมน้ำ โดยพบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการสวมหน้ากากอนามัย ตามประกาศของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่ออำเภอสังขละบุรี แต่ยังคงมีนักท่องเที่ยวบางส่วนยังไม่สวมหน้ากากอนามัย ขณะที่พระสงฆ์จากวัดวังริ้วเวการามที่มารับบิณฑบาตจากนักท่องเที่ยวต่างสวมใส่หน้ากากอนามัย เช่นเดียวกับชาวบ้านและผู้ประกอบการ

แหล่งท่องเที่ยวโคราชคึกคัก

ที่ จ.นครราชสีมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ จ.นครราชสีมา หลายแห่งกลับมาคึกคักกันอีกครั้ง โดยเฉพาะที่ทุ่งดอกหญ้าระเริง บ้านวังขนอน ต.ระเริง อ.วังน้ำเขียว ถือเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของ อ.วังน้ำเขียว ที่กำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ล่าสุดทุ่งดอกหญ้าเขาแผงม้าแห่งใหม่ แลนด์มาร์กจุดที่ 2 ในพื้นที่บ้านคลองทราย ต.วังน้ำเขียว ที่กำลังได้รับความนิยมอีกแห่งเช่นกัน โดยเป็นทุ่งหญ้ากว้างอยู่บนพื้นที่กว่า 2 ไร่และเป็นจุดชมผู้กระทิงป่าที่มีจำนวนมากที่สุดในประเทศไทยด้วย

นอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนในแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งของ อ.วังน้ำเขียว อาทิ สวนคาโนเนะ สโตร์เมืองญี่ปุ่น แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในตำบลไทยสามัคคี ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นครอบครัว เพื่อพักผ่อนและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก พร้อมกับแต่งกายชุดกิโมโนญี่ปุ่นถ่ายภาพเซลฟี่กันอย่างสนุกสนาน

ยอดติดเชื้อทั่วโลกทะลุ7ล้าน

สำนักข่าวเอพี เอเอพี และรอยเตอร์ รายงาน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายนว่า จำนวนผู้เสียชีวิตเนื่องจากโรคติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกพุ่งทำสถิติอีกครั้ง ด้วยยอดผู้เสียชีวิตรวมอยู่ที่ 402,170 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 6,976,045 คน สหรัฐยังคงเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดที่ 112,055 ราย ตามด้วยอังกฤษ 40,465 บราซิล 35,456 อิตาลี 33,846 ฝรั่งเศส 29,142 สเปน 27,135 และเม็กซิโก 13,170

ล่าสุดเมื่อเวลา 17.00 น. ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกทะลุ 7 ล้านคนแล้ว

ขณะที่ประเทศซึ่งมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากที่สุดในวันยังเป็นสหรัฐที่ 20,969 คน ตามด้วยบราซิลหนึ่ง 13,108 อินเดีย 10,438 รัสเซีย 8,855 ชิลี 5,246 ปากีสถาน 4,734

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

เปรู 4,358 ซาอุดีอาระเบีย 3,121 บังกลาเทศ 2,635 แอฟริกาใต้ 2,539 และอิหร่าน 2,269 สหรัฐยังมีผู้ติดเชื้อสูงสุดที่ 1,986,677 บราซิล 659,114 รัสเซีย 458,689 สเปน 288,390 อังกฤษ 284,868 อินเดีย 246,622 อิตาลี 234,801 เปรู 191,758 เยอรมนี 185,696 อิหร่าน 169,425 ตุรกี 169,218 ฝรั่งเศส 153,634 ซิลิ 127,745 และเม็กซิโก 110,026 ส่วนผู้ติดเชื้อที่ได้รับการรักษาจนหายดีแล้ว 3,411,788 คน

บราซิลลบข้อมูลโควิดจากเว็บไซต์

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน กระทรวงสาธารณสุขบราซิลแถลงว่า ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา บราซิลมียอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เพิ่มขึ้นอีก 904 ราย ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตรวมอยู่ที่ 35,930 ราย ขณะที่ยอดผู้ป่วยโควิดเพิ่มขึ้น 27,075 ราย ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 672,846 ราย ซึ่งมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา

วันเดียวกัน มีรายงานว่า กระทรวงสาธารณสุขบราซิลได้ถอดข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขการระบาดของผู้ป่วยโควิด-19 ในประเทศออกจากเว็บไซต์ ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับการระบาดของโรคในช่วงที่ผ่านมาของทุกรัฐและเขตปกครอง นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขบราซิลยังหยุดการนับจำนวนตัวเลขยืนยันของผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีทะเลเกินกว่า 672,000 รายแล้ว ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตก็เข้าใกล้ 36,000 รายเข้าไปทุกที

ปรน.อ้างไม่สะท้อนสถานการณ์

ด้านนายณัฏฐ์ โบลโซนาเร ประธานาธิบดีบราซิล ได้ทวีตข้อความ ชี้แจงสาเหตุของการหยุดให้ข้อมูลว่า ข้อมูลสะสมเหล่านี้ไม่ได้สะท้อนสถานการณ์ในประเทศที่เป็นอยู่ในเวลานั้นๆ และขณะนี้อยู่ระหว่างหาทางทำให้การรายงานเกี่ยวกับผู้ป่วยดีขึ้นกว่าเดิม

ปรน.อ้างไม่สะท้อนสถานการณ์

ด้านนายณัฏฐ์ โบลโซนาเร ประธานาธิบดีบราซิล ได้ทวีตข้อความ ชี้แจงสาเหตุของการหยุดให้ข้อมูลว่า ข้อมูลสะสมเหล่านี้ไม่ได้สะท้อนสถานการณ์ในประเทศที่เป็นอยู่ในเวลานั้นๆ และขณะนี้อยู่ระหว่างหาทางทำให้การรายงานเกี่ยวกับผู้ป่วยดีขึ้นกว่าเดิม

ทั้งนี้ โบลโซนาเรไม่ให้ความสำคัญกับการระบาดของโควิด-19 และมีกรนำทหารเข้าไปทำหน้าที่ในกระทรวงสาธารณสุขแทนผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ อีกทั้งยังไม่เห็นด้วยกับการล็อกดาวน์เพื่อต่อสู้กับไวรัส

เตือนรับมือโรคจากสัตว์สู่คน

ศ.แมทธิว เบย์ลิส จากมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูลกล่าวว่า โควิดไม่ใช่โรคระบาดใหญ่ครั้งสุดท้ายที่เราจะเผชิญ ดังนั้น เราจำเป็นต้องจับตาดูโรคที่เกิดขึ้นในสัตว์ป่าให้มากขึ้น

นักวิทยาศาสตร์จำนวนมากเห็นพ้องกันว่า การใช้ชีวิตของมนุษย์โดยเฉพาะการตัดไม้ทำลายป่าและการบุกรุกทำลายความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในดินป่า อาทิ การแปลงผืนป่าเป็นพื้นที่ทำการเกษตรและการเพาะปลูก มีส่วนสัมพันธ์กับการเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดโรคที่มากขึ้น และยังช่วยให้โรคต่างๆ แพร่กระจายจากสัตว์ไปยังมนุษย์ได้เร็วขึ้นอีกด้วย

อังกฤษเตรียมผ่อนล็อกดาวน์

รอยเตอร์รายงานว่า หนังสือพิมพ์ ซันเดย์ไทมส์ ของอังกฤษ ระบุว่า นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสัน เตรียมที่จะผ่อนคลายนโยบายการล็อกดาวน์ทั่วประเทศ เปิดให้กินอาหารนอกบ้าน, เข้าไปใช้บริการผับ, คาเฟ่ และภัตตาคารต่างๆ ได้ รวมถึงการจัดงานแต่งงาน แต่มีข้อแม้ว่าต้องเป็นการจัดงานแต่งงานหรือการรับประทานในพื้นที่เปิดภายนอกตัวอาคารเท่านั้น

ทั้งนี้การแต่งงานภายในตัวอาคารจะได้รับการผ่อนผันให้จัดได้โดยมีผู้ร่วมงานไม่เกิน 10 คน ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม แต่เตรียมเปิดให้เข้าไปร่วมพิธีในศาสนสถานต่างๆ ได้อีกครั้งหนึ่งตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายนนี้เป็นต้นไป

ทางด้าน ซันเดย์เทเลกราฟระบุว่า นายกรัฐมนตรีจอห์นสันยังเตรียมเร่งรัดกระบวนการปรับปรุงสภาพถนนทั่วประเทศและการก่อสร้างโรงพยาบาลใหม่ 40 แห่งให้เร็วขึ้น โครงการดังกล่าวนี้เป็นตามคำสั่งญวาระระหว่างการหาเสียงก่อนการเลือกตั้งเมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านๆ มา ซึ่งจะกลายเป็นแผนกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการลงทุนจากภาครัฐเพิ่มเติมซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นในช่วงเวลานี้อีกด้วย

เงินพบผู้ติดเชื้อใหม่แค่ 6ราย

รอยเตอร์รายงานว่า เมื่อวันที่ 7 มิถุนายนนี้ว่า คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (เอ็นเอชซี) ของจีนแถลงผ่านเว็บไซต์ว่า ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตรวจสอบพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพียง 6 ราย เพิ่มขึ้นจาก 1 วันก่อนหน้านี 3 ราย โดย

5 คนในจำนวนนั้น เป็นคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ทำให้มีผู้ติดเชื้อใหม่ในประเทศเพียงรายเดียวเท่านั้นในเขตมณฑลไหหลำ นอกจากนี้ยังพบผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการใดๆ อีก 5 คน เพิ่มจาก 2 คนเมื่อ 1 วันก่อนหน้า

ทั้งนี้ยอดสะสมผู้ติดเชื้อในจีนอยู่ที่ 83,036 ราย โดยที่ไม่มีกรณีเสียชีวิตเพิ่มเติมจาก 4,634 รายก่อนหน้านี